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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 

วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน          

ตำบลม่อนปิ่น 
ณัฏฐพล รินแก้ว 

2 นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

เอกภาค จันทรา 

3 นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

พิจิตร บัวผัน 

4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 1 

บุญมา เรือนคำจันทร์ 

5 นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 2 

กลั่นกอง เชื้อคำ 

6 นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 3 

สุทธิพร สุภา 

7 นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ ๔ 

มณเทียร สมร 

8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 5 

อินทร บัวคำ 

9 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 6 

สุกัญญา มะลิแก้ว 

10 นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 7 

สุรพัศ วรรณะศรี 

11 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 8 

สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ ์

12 นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 10 

ประสงค์ สุก๋า 

13 นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ 11 

ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร 

14 นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ ๑4 

อาจหาญ จตุรพรไพร 

15 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ ๑5 

ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         

ม่อนปิ่น 
บุญทา จันทรา 

2 นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น 

รังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร 

3 นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลม่อนปิ่น 

สวัสดิ์ สุกิน 

4 นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ชัยณรงค์ ใจแปง 

5 นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป              
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ           

กองการศึกษา 

จิรภัทร ศรีใจ 

6 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ                
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ               

กองคลัง 

อรพิน ดวงต๋า 

7 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
8 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์ ศรีสนอง 
9 นายอนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัยชำนาญงาน 
อนุสรณ์ พอจิต 

10 นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ปฏิบัติการ 

กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ 

11 นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ 
12 รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ ศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ 

รายช่ือผู้เข้าฟังการประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
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เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2565 เวลา  09.00 น. 

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื ่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ ่นมาประชุม จำนวน 15 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว                    
จึงได้เรียนเชิญให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง  ,  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง) 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที ่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สวัสดีคณะผู ้บริหาร                  
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น และผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ว ันนี ้ เป ็นการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 1           
ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2565 ที่ได้กำหนดการประชุมไว้ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีหนังสือเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ไปแล้วนั้น พร้อมกับได้รับแจ้งให้ทราบด้วยว่า หากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีเรื่องที่ต้องการเสนอให้ทาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นพิจารณาให้เสนอมาได้ นั้น 
  บัดนี้ มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นพิจารณาแล้ว ดังนั้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 54 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ ่น สมัยสามัญที ่ 1 ประจำปี 2565 ใน วัน ศุกร์ ที ่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565                     
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
ไว้ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แจ้งมาจำนวน 15 ท่าน และได้ส่งมอบสมุด                
ลงรายชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมสภาแห่งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น มาประชุมจำนวน 15 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้วจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ประเด็นเรื่องที่หนึ่ง เรื่องของการอบรมในระหว่าง
วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการประชุมอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดถึงการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
แม้กระทั่งระเบียบรายจ่ายต่าง ๆ ที่ต้องได้นำมาปรับใช้ในส่วนของการทำงานกิจการสภา ประเด็นเรื่องที่สอง 
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เรื่องของการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับนำไปช่วยเหลือ 
ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลม่อนปิ่น หากสมาชิกสภาท่านใดไม่มีธุระหรือ
ว่างเว้นจากภารกิจของตนก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ กิจกรรมมีทั้งวันเรียนเชิญที่สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องที่สาม ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนของหมู่บ้านท่านช่วยกันรณรงค์งดเผาในพื้นที่
ตำบลม ่อนป ิ ่น ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  11 ก ุมภาพันธ ์  2565 เป ็นต ้นไป จนถ ึงว ันท ี ่  30 เมษายน 2565                           
ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาด้วยนะครับ หากมีเหตุจำเป็นที ่จะต้องทำการเผาขอให้แจ้งเรื ่องกับ             
ทางผู้ใหญ่บ้าน ให้นำเรื่องมาแจ้งยังหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในการที่จะยื่นเรื ่องสำหรับขอทำการเผาเป็นครั้งคราวไป แต่จะทำการเผาได้เมื ่อไหร่นั ้นต้องรอการยืนยัน           
จากจังหวัดเท่านั้น ว่าจะให้ดำเนินการเผาได้เม่ือไหร่มีระยะเวลาการกำหนดไว้อยู่นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
   1.  รายงานการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อนป ิ ่น คร ั ้ งแรก              
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
   2.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3  
          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วันนี้มีการรับรองรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นอยู่จำนวน 2 ฉบบั  
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564   

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
ว่ามีส่วนใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ หากมีเรียนเชิญชี้แจงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยครับ        
หากไม่มีจะได้ให้ท่านประธานดำเนินการขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ       
ในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 หรือไม่ 
เรียนเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอมตทิี่ประชุมครับ 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      5 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  ครั ้งแรก เมื ่อวันที่                       
24 ธันวาคม 2564 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  15 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครับ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยวิสามัญที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ว่ามีส่วนใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกหรือไม่         
หากมีเรียนเชิญชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยครับ หากไม่มีจะได้ให้ท่านประธานดำเนินการ 
ขอมตจิากที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใด ต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ         
ในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
หรือไม ่เรียนเชิญครับ หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอมติทีป่ระชุมครับ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  สมัยวิสามัญที ่ 3               
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

   ด้วยคะแนนเสียง 
-เห็นชอบ  15 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
-งดออกเสียง    - เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี -  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      6 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
         5.1.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
         กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน 
         5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
         พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน 
         5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
         ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน 
         5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
         เพ่ือจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
   5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน
         จำนวน 3 ตัว 
         5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน
         จำนวน 5 ตัว 
         5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้
         จำนวน 2 เครื่อง 
         5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ
         จำนวน 2 เครื่อง 
         5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ 
         เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ 
         5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน                  
         โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ 
         จำนวน 5 เครื่อง 
         5.2.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ
         การจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 4 เครื่อง 
         5.2.8 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต
         เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 
         5.2.9 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
          คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
         5.2.10 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
           คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 

   5.3 เรื่องเพ่ือทราบ 
         5.3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปี      
          งบประมาณ 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      7 

  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น  
       5.1.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการ   
        กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.1.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน  ซึ่งเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย 
ด้านงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีการทำงานทีค่่อนข้างหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และยังมีเรื่องของการทำงานอื่น ๆ อีกด้วย จึงต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน จากฝ่ายกิจการสภามาร่วมทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร            
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน   เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 

ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน 
รายละเอียดอื่น ๆ ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้ท่านรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวรายละเอียดอื่น ๆ 
เพ่ิมเติมต่อไปครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอเรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวรายละเอียดอื่น ๆ  

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน         
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น     
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของระเบียบวาระที่ 5.1.1 พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ ่น เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน             
สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ทุกท่านทราบคือ 
สปสช. ของตำบลม่อนปิ่น ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมีตามที่ท่านนายกได้เกลิ่นมาเมื่อสักครู่ครับ 
 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที่                
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) สมาชิกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน 
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 ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน   เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
 ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน 

 จึงจำเป็นที่ต้องนำระเบียบวาระนี้เข้ามาหารือกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือให้มีการพิจารณา
คัดเลือกและมอบหมายให้ผู้ที่จะเป็นตัวแทนจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ ให้ไปขับเคลื่อน
ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่พนักงานในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้เติมเต็มในเรื่อของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากจะมีงบประมาณท้องถิ่นก็จะมีงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำมาช่วยเหลือเรื่องของคุณภาพชีวิตชาวบ้านตำบลม่อนปิ่น จึงขอให้ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาที่มีความเหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห้งนี้จะต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา ให้เป็นตัวแทนของ
สมาชิกสภาเพ่ือร่วมงานกับเจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลม่อนปิ่น สปสช. จำนวน 
2 ท่าน จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อของสมาชิกสภาแห่งนี้ที่เห็นควรให้เป็นตัวแทนให้ร่วมงานของ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ 
นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 13 เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู ้ร ับรอง         
การเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาอีกท่านหนึ่งเพ่ือเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร 

นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย               
ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ   
นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             
ม่อนปิ่น หมู่ที ่9 เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที ่ 9 ขออนุญาตรายงานระเบียบวาระที่ 5.1.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน 

 ท่านสมศักดิ ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 8  ได้เสนอให้       
นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

 ท่านยิ ่งยง จำรัสคีร ีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 11  ได้เสนอให้               
นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่  1   นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
  หมู่ที่ 6 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
  หมู่ที่ 8 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระท่ี 5.1.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จำนวน 2 ท่าน หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห ็นชอบให้ แต่งตั ้งคณะกรรมการหลักประกันส ุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                
จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที ่ 13 ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

2. นายพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    13   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
        5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ      
         พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย                 
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
ข้อที่ 5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน กระผมเห็นสมควรว่าต้องดำเนินการคัดเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ                    
ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติมครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของระเบียบวาระที่ 5.1.2 พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน  

กฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 

คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้

 จากที ่กระผมได้กล ่าวมามีจำนวนการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นอย ู ่  8 ตำแหน่ง                  
ซึ่งท่านประธานสภาท้องถิ่นจะได้ทำการคัดเลือกสมาชิกที่มีความเหมาะสมในการรับเลือกเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อ 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ซึ่งท่านประธานสภาท้องถิ่น 
จะได้หารือคัดเลือกกับท่านสมาชิกสภาว่าท่านใดจะได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจำนวน 3 ท่าน                   
และเห็นควรว่าให้ท่านใดดำรงตำแหน่งนั้น กระผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห้งนี้ จะต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาให้เป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น จำนวน 3 ท่าน จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อ           
ของสมาชิกสภาแห่งนี้ที่เห็นควรให้เป็นตัวแทน เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ 
นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ นายอาจหาญ จตุรพรไพร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลม่อนปิ่น เหตุผลที่เสนอชื่อท่านสมาชิกเพราะว่าการพัฒนานั้นต้องมีลักษณะที่ ครอบคลุมทั้งตำบล
ม่อนปิ่นรวมไปทักษะการใช้ชีวิต การกีฬา สาธารณสุข และเรื่องของชนเผ่าที่สามารถครอบคลุมทั้งตำบล              
การที ่ด ิฉันเสนอท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 14                 
เพื ่อจะได้ครอบคลุมพื ้นที ่ด้านบนรวมถึงชนเผ่า จึงเรียนมาเพื ่อทราบหลักการและเหตุผลการเสนอชื่อ              
ท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่15 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ 
นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที ่ 9 ขออนุญาตรายงานระเบียบวาระที่ 5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน 

 ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 1 ได้เสนอให้          
นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

 ท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ท ี ่  6  ได้เสนอให้             
นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายยิ ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
  หมู่ที่ 11 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
  หมู่ที่ 15 

 ท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 ได้เสนอให้             
นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
  หมู่ที่ 8 
 ผู้รับรองท่านที่  2  นายสุรพัศ วรรณะศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
  หมู่ที่ 7 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 3 ท่าน มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จำนวน 3 ท่าน 
โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
2. นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
3. นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
  ด้วยคะแนนเสียง 

-  เห็นชอบ    12   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น  
        5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ    
         ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย                 
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ข้อที่ 5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 5.1.3 พิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน         
การทำงานก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น จึงต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา            
เพื่อร่วมงานช่วยเหลือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ น ให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติมครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
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รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระท่ี 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน  

กฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที ่ 28 ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

สืบเนื่องมาจากระยะเวลาการทำงานจะมีระยะเวลา 4 ปี หลังจากนั้นอาจจะได้รับการพิจารณา
คัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้ง เฉพาะนั้นจึงเป็นที่มาของการนำประเด็นนี้เข้ามาเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระผมได้กล่าวไปในเบื้องต้น ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนิติกรชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
วสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 
คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่น 
 “ข้อ 130 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

(2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอยด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื ่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี ่ของจำนวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด” 
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สำหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน จะอยู่ในข้อที่ 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน             
ที่กำลังจะแต่งตั้งตอนนี้คือ คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร จึงอยากนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน เรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อของสมาชิกสภาแห่งนี้ที ่เห็นควรให้เป็น
ตัวแทน เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 

 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ 
นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ 

 นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ท ี ่  5 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ                  
นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 4  เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ เรียนเชิญเสนอชื่อครับ เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 7 ขออนุญาตท่านประธานเสนอ                  
นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 2  เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
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 ผู้รับรองท่านที่ 1 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
 ผู้รับรองท่านที่ 2 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่15 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น กล่าวรายละเอียดครับ 

นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที ่ 9 ขออนุญาตรายงานระเบียบวาระที ่ 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื ่อแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน 

 ท่านสมศักดิ ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 8  ได้เสนอให้          
นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
  หมู่ที่ 6 

 ท ่านอ ินทร บ ัวคำ  สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนป ิ ่น หม ู ่ท ี ่  5  ได ้ เสนอให้                            
นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 4  เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
  หมู่ที่ 14 
 ผู ้รับรองท่านที ่ 2 นายยิ ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
  หมู่ที่ 11 

 นายสุรพัศ วรรณะศรี  สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ท ี ่  7  ได ้เสนอให้                           
นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 2  เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ 
 ผู้รับรองท่านที่ 1  นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
 ผู้รับรองท่านที่ 2  นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
  หมู่ที่ 15 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห ็นชอบให้ แต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น จำนวน 3 ท่าน                      
โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
2. นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
3. นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
  ด้วยคะแนนเสียง 

-  เห็นชอบ    12   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ          
เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าร่วมการประชุมด้วยครับ 
แต่อยู่ระหว่างการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตดำเนินระเบียบวาระต่อไปก่อนนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
        5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน 
         จำนวน 3 ตัว  
        5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 
         จำนวน 5 ตัว  
 ระเบียบวาระข้อที่ 5.2.1 และระเบียบวาระข้อที่ 5.2.2 รายละเอียดอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นขออนุญาตให้กล่าวรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นพร้อมกัน  เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  
กองการศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ระเบียบวาระที่ 
5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว และ ระเบียบวาระ
ที ่5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้แถลงนโยบาลต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที ่ 28 ธันวาคม 2564 ในสมัยประชุมสภา               
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สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายก และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  
 บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อให้
การทำงานของฝ่ายบริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องขออนุมัติจัดการครุภัณฑ์ จำนวน 2 
รายการ ดังนี้ 

1. โต๊ะทำงาน  จำนวน  3  ตัว 
2. เก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  5  ตัว 

 หลักการ/กฎหมาย/ข้อพิจารณา 
1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

พ.ศ. 2563 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน
ตามรายการข้างต้น 

 หลักการและความจำเป็นเพราะว่ามีคณะผู้บริหารเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่และโต๊ะสำหรับใช้ในการ
ทำงานยังไม่มี คณะผู้บริหารมีทั้งหมด 4 ท่าน สำหรับห้องท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น        
จะเป็นการปรับปรุงห้องทำงานแทนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ “โต๊ะสำนักงานเหล็ก      
(สีน้ำเงิน)  ขนาดกว้าง 154 ซม. X ยาว 78 ซม. X สูง 75.3 ซม. จำนวน 3 ตัว ราคาต่อหน่วย 6,990 บาท 
รวมจำนวนเงิน 20,970 บาท” และด้านบนจะมีกระจกอยู่เป็นโต๊ะสำหรับให้ผู ้บริหารใช้สำหรับทำงาน        
ซึ่งราคาจะมาจากการสืบราคาจากท้องตลาด สำหรับเก้าอี้สำนักงาน ตัวที่หนึ่งเป็นของท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตัวที่สองใช้สำหรับบริการรับแขกด้านหน้าโต๊ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น และอีกสามตัวที่เหลือจะเป็นเก้าอี ้สำนักงานที่ใช้งานร่วมกับโต๊ะของคณะผู้บริหารทั้งสามท่าน             
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 2 ท่าน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น        
1 ท่าน รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 5 ตัว รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ “เก้าอี้สำนักงานปรับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 
65 ซม. X ยาว 73 ซม. X สูง 120 ซม. จำนวน 5 ตัว ราคาต่อหน่วย 3,900 บาท รวมจำนวนเงิน            
19,500 บาท” จึงนำเรียนท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอเพื่อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ พอถึงขั้นตอนการจัดซื้อจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และต้องไปสืบราคาสำหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์มาอีกครั้ง แต่การสืบราคาที่นำมาเสนอในรายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และอาจจะได้รับ
ครุภัณฑ์ราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งไว้ในรายละเอียดฉบับนี้ เพราะจะต้องมีคณะกรรมการสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อ และต้องมีการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560 ขอบคุณคะ่ 
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นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                   
ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่แทนประธานสภาองค ์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เร ียนเช ิญท่านส ุทธ ิพร ส ุภา                     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ประเด็นเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
สำนักงาน จำนวน 3 ตัว และครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว สำหรับให้คณะผู้บริหารนำไปใช้ปฏิบัติงาน 
จากการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารและพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว เห็นควรว่าเหมาะสม
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับคณะผู้บริหารใช้ปฏิบัติงาน อยากจะสอบถามว่าได้ทำงานสำรวจสืบ
ราคาและคุณสมบัติของครุภัณฑ์หลากหลายที่แล้วใช่หรือไม่ เพราะจะได้ครุภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับนำมาใช้งาน 
อีกประเด็นเก้าอี้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาท้องถิ่นบางตัวเกิดการ ชํารุดต้องทำการ
ซ่อมแซม จึงอยากให้ทำการสำรวจว่าต้องทำการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่       
เพื่อนำมาใช้ในการนั่งประชุมสภาท้องถิ่นและใช้ในการจัดประชุมอื่น ๆ ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ จึงอยากให้ดำเนินการสำรวจภายในห้องประชุมสภาแห่งนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                           
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดต้องการที่          
จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว และการจัดซื้อครุภัณฑ์
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว เรียนเชิญท่านท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ขออนุญาตสอบถามเรื่องของ
การจัดซื ้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว และการจัดซื ้อครุภัณฑ์เก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว              
อยากทราบว่านำงบประมาณมาจากงบประมาณใดที่จะนำมาจัดซื้อครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                   
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  

  นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ             
กองการศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา งบประมาณส่วนนี้
ทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้ประสานงานกับกองคลังในการตรวจสอบข้อมูล
งบประมาณที ่ม ีอย ู ่ ตอนนี ้ได ้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนำงบประมาณมาจากเงินเดือนตำแหน่งปลัด                      
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังว่างอยู่และยังไม่ได้นำมาใช้ จำนวน 3 เดือน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และนำมาเสนอ
สภาท้องถิ่นในครั้งนี้ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน โอนลด “ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน            
ส ่วนท้องถิ ่น” โอนเพิ ่ม “ประเภทครุภ ัณฑ์สำนักงาน (โต ๊ะสำนักงาน 3 ต ัว ต ัวละ 6,990 บาท                               
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รวมเป็นเงิน 20,970 บาท)” ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน โอนลด “ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น” โอนเพิ่ม “ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน 5 ตัว ตัวละ 3,900 บาท รวม
เป็นเงิน 19,500 บาท)” ขอบคุณค่ะ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                         
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาขอ
อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารือ
อีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                         
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่          
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                   
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
        5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้
         จำนวน 2 เครื่อง 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมของ
ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ครับ ขอบคุณครับ 
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  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                          
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

  นายอนุสรณ์ พอจิต , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ระเบียบวาระที่ 5.2.3 ญัตติพิจารณา
ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง 

 เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ เพ่ือดำเนินการทำ
แนวกันไฟ ลาดตระเวนไฟป่าในพ้ืนที่ตำบลม่อนปิ่น ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้บรรจุเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2565 

 ข้อเท็จจริง 
 ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,400 บาท รวมเป็นเงิน 
14,800 บาท ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 สำหรับครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้จะมีลักษณะเป็นเครื่องสะพายหลัง เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดลูกสูบ 
52 ซีซี กำลังเครื่อง 1.45 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที ความจุถังน้ำมัน 1.5 ลิตร น้ำหนัก 
11/10 GW/NW กิโลกรัม อัตราส่วนผสมน้ำมัน (m3/s) 0.3m3/s ความเร็วอากาศ 281 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ซึ่งทุกปีจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้หมู่บ้านตามแนวเขตใกล้อุทยานแห่งชาติให้มา
จำนวน 1 - 2 เครื่อง ปีที่แล้วตำบลม่อนปิ่นได้รับมาจำนวน 8 เครื่อง และได้กระจายให้กับหมู่บ้านต่าง ๆ           
แต่สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานนั้น จึงนำเข้ามายังสภาท้องถิ่นแห่งนี้เพื่อขอรับการอนุมัติจากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านในการ
จัดซื้อจำนวน 2 เครื่อง เพ่ือจะได้นำไปเข้าร่วมดำเนินการในการประจำที่ศูนย์ไฟป่าต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านใดต้องการ            
ที่จะสอบถามหารือเรียนเชิญครับ ระเบียบวาระที่ 5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 
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  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
        5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ
         จำนวน 2 เครื่อง 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งตัวเดิมได้ชำรุดไปและช่วงนี้ก็จะเข้าช่วงหน้าแล้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ก็ยังมีการขาดแคลนน้ำมีการซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำตลอด พอเข้าช่วงหน้าแล้ง
หรือฤดูร้อนการใช้น้ำก็จะมีมากขึ้นอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำ และเครื่องสำหรับใช้ปั๊มน้ำก็อาจจะไม่เพียงพอ
ต่อการสูบน้ำ เพราะเครื่องเดิมก็ยังมีการชำรุดและต้องซ่อมแซมอยู่ตลอด รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมของ
ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ ขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน กล่าวรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                           
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ประเด็นเรื่องของครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง อยากสอบถามเครื่องเดิมเสียแล้วใช่หรือไม่ครับ เพราะที่ผ่านมาก็ได้ทำการซ่อมแซมอยู่
บ่อยครั้ง จากสถานการณ์ที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งนั้นคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขาดแคลนน้ำ การจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้
นำมาใช้งานแค่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แต่เป็นการนำมาใช้งานทั้งตำบลม่อนปิ่นเพื่อบริการพี่น้อง
ประชาชนตำบลม่อนปิ่นที่ยังขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตร อยากสอบถามว่ากำลังแรงม้าและลักษณะอื่น ๆ 
ของครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำมีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการนำมาใช้ให้บริการประชาชนตำบลม่อนปิ่นเวลามี
การขอรับบริการน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นบางท่านมีสวนส้มมีพื้นที่สวนทางด้านการเกษตร          
และอาจมีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องปั ๊มน้ำขอให้ช่วยชี้แนะ แนะนำหาข้อสรุปให้ดีที ่สุดในการ               
ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารืออีกหรือไม่ 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
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นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่  4 ขออนุญาตสอบถามเรื่องของครุภัณฑ์
เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง อยากทราบว่าจำนวน 2 เครื่องนั้นจะไปถึงยังจุดที่เติมน้ำหรือไม่ครับ จุดที่ได้มี
การเสนอหารือในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งก่อน ได้มีการหารือว่าจะต้องมีจุดเติมน้ำสำหรับรถดับเพลิงและ
บริการประชาชนทั้งพ้ืนที่โซนบนและพ้ืนที่โซนล่างนะครับ จึงอยากจะสอบถามว่าประเด็นครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ
ครั้งนี้จะควบคุมทั้งพ้ืนที่โซนบนและพ้ืนที่โซนล่างหรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นก่อน ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                   
ปฏิบัต ิหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  เร ียนเชิญท่านอนุสรณ์ พอจิต               
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

นายอนุสรณ์ พอจิต , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของเครื่องปั๊มน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง จะนำมาใช้ในกิจกรรมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก่อนนะครับ 2 เครื่องนั้น 
จะนำมาแทนเครื่องเดิมที่เกิดการไหม้ชำรุดไปไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับ จึงต้องทำการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ
เครื่องใหม่มาแทนเครื่องเดิม เครื่องที่หนึ่งนำมาใช้สำหรับสูบน้ำเข้าสู่รถดับเพลิงจะเป็นเครื่องปั๊มน้ำหลักเป็น
เครื่องจักร 3 เฟส 380 Voit. 8 Amp. แรงดันน้ำ 10 - 21 m. ในการดูดน้ำ นำมาแทนตัวเดิมคุณลักษณะ
เหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแค่ตัวเดิมชำรุดและเกิดการไหม้ซ่อมแซมไม่ได้เสียหายไปเท่านั้น จึงนำเข้ามาขอรับ
การอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแห่งนี้ ในส่วนของการเติมน้ำของรถดับเพลิง ในพื้นที่โซนบนและพื้นที่โซนล่าง           
กระผมได้เสนอไปในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งก่อนและได้เสนอไปยังการประชุมประชาคมแล้วว่ากระผมจะขอ
อนุญาตแต่ละหมู่บ้าน ขอให้เติมท่อของแต่ละหมู่บ้านจำนวน 1 ท่อ ซึ่งไม่เกี ่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ            
ในประเด็นนี้ แต่อาจจะเป็นการขอรับน้ำจากประปาหมู่บ้านหรือประปาภูเขาในพ้ืนที่ที่มีน้ำแทน การต่อท่อเพ่ือ
ใช้ในกรณีจำเป็นในด้านการดับเพลิง โดยไม่ต้องกลับมาสูบน้ำในพ้ืนที่ที่ห่างออกไปเพ่ือให้สามารถเปิดเติมน้ำ ณ               
จุดที่หมู่บ้านต่อท่อไว้ให้สามารถใช้ได้ทันทีนะครับ แต่สำหรับการนำเข้าประชาคมก็ไม่ได้รับการตอบกลับมา  
แต่ตอนนั้นกระผมได้เสนอไปทั้งหมดแล้วทั้ง 15 หมู่บ้าน แต่สำหรับครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่องนั้น 
จะขอนำมาใช้สำหรับภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก่อนนะครับ หากจะต้องจัดทำทั้งพื้นที่
โซนบนและพื้นที ่โซนล่างอาจจะเป็นเรื ่องใหญ่สำหรับการจัดทำ เพราะต้องมีขั ้นตอนอีกมากมายในการ
ดำเนินการนะครับ ประเด็นที่หนึ่งคือบุคคลในการดูแลเครื่องปั๊มน้ำ เพราะต้องมีคนดูแลประจำต้องตรวจสภาพ
ของเครื่องจักรเป็นประจำในการดูแลรักษา ประเด็นที่สองเรื่องของความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่าจะเป็นบุคคลใด
ในการที่จะรับผิดชอบ หากจะให้เป็นหน้าที่ของพนักงานป้องกันกระผมเห็นควรคงดูแลยาก เพราะว่างานของ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเยอะมากแล้ว หากจะให้ไปดูแลทุกวันคงทำได้ยากนะครับ แต่ขอรับไปเพ่ือ
พิจารณาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเครื่องปั๊มน้ำทั้งพ้ืนที่โซนบนและพ้ืนที่โซนล่างที่ท่านสมาชิกเสนอแนะให้
มาจะนำไปพิจารณาและแก้ไขปัญหา ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดครับ 
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 เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ เพื่อใช้เติมน้ำรถดับเพลิง
และเติมน้ำสนาม ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้บรรจุเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 

 ข้อเท็จจริง 
 ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,400 บาท รวมเป็นเงิน 
14,800 บาท ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามว่าเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง จะนำไปติดตั้งไว้ตรงจุดใดครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

นายอนุสรณ์ พอจิต , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เครื่องที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจะนำไปติดตั้งไว้
ที่โรงจอดรถกองช่างข้างที่จอดรถ JCB หรือที่ติดตั้งจุดเดิมของเครื่องเก่าเพื่อใช้สำหรับเติมน้ำให้กับรถดับเพลิง 
เครื่องที่สองจุดที่สองอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งอยู่ตรงจุดเดิมที่ติดตั้งเครื่อง
เก่าไว้ เพียงแค่ตัวเดิมชำรุดใช้งานไม่ได้ก็เท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นเครื่องปั๊มน้ำจากการ
ประชุมเมื่อครั้งก่อนได้มีการเสนอเครื่องปั๊มน้ำประเภทนี้ไปแล้วหนึ่ งครึ่ง เป็นเครื่องปั๊มน้ำอเนกประสงค์ใช้ทั้ง
ด้านดูแลสนามและช่วยเหลือให้บริการประชาชนในหน้าแล้งช่วงขาดแคลน รวมถึงการเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือ
เกิดอัคคีภัย จำนวน 2 เครื่องที่ได้ขอรับการอนุมัติ ประเด็นที่หนึ่งเพ่ือนำมาดูแลสนามเพ่ือให้เป็นกิจจะลักษณะ 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      25 

ประเด็นที่สองเพื่อนำมาทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งตามที่ได้ทำการสังเกตเรื่องของกำลังการใช้สูบน้ำ 5 แรงกว่านั้น 
ใช้เวลาไม่นานในการใช้สูบน้ำก็พอสัมพันธ์กันอยู่และได้สอบถามพนักงานที่ได้ใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว              
สำหรับเครื่องปั๊มน้ำเดิมที่ใช้งานเป็นการนำมาใช้งานเพื ่อเตรียมความพร้อมของงานป้องกันภัยก็เท่านั้น               
หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือเกิดไฟป่าก็สามารถที่จะดำเนินการสูบได้ทันที แต่เป็นเพียงเครื่องปั๊มน้ำที่นำมาใช้
เพื่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ได้เป็นการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรือจัดซื้อเพื่องานนั้น ๆ จึงต้องนำ
รายละเอียดที่มาของการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการสูบน้ำเติมน้ำรถดับเพลิงและ
งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รวมถึงให้บริการประชาชนตำบลม่อนถิ่นหากมีการขาดแคลน
เรื่องของการขอใช้น้ำด้วย ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ส่วนของฝ่ายคณะผู้บริหารทางหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานสำนักปลัดได้ชี้แจ้งนำเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ 
ซึ่งนายกได้ลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้วและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจุดการติดตั้งเครื่องเดิม เพราะพื้นที่ตรง
นั ้นเป็นพื ้นที ่ต่างระดับ ดังนั ้นการที่จะใช้เครื่องปั๊มน้ำที่มีระยะสูง สูบขึ ้นมาความแรงอาจจะไม่เพียงพอ             
และเครื่องปั๊มน้ำอาจจะเกิดการไหม้ได้ จึงต้องทำการเคลื่อนย้ายลงไปยังพื้นที่ที่ ไม่มีระดับความสูงจนเกินไป 
หากระยะทางการเดินน้ำมีระยะทางค่อนข้างยาว และไม่มีน้ำเลี้ยงภายในท่ออาจทำให้เครื่องปั๊มน้ำเกิดการไหม้ 
ดังนั้นนายกเห็นควรว่าหากนำเครื่องปั๊มน้ำไปไว้ในพื้นที่ที่ไม่สูงเกินไปอาจจะทำให้ เครื่องไม่เสียหายและไม่ต้อง
ซ่อมแซมหลายครั้ง ดังนั้นหากทำการย้ายมาอยู่ทางทิศใต้ของสนามฟุตบอลหรือข้างโรงจอดรถของกองช่าง
น่าจะเป็นการดีกว่าเพราะว่าระดับน้ำมันต่ำ แต่อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากมีความเห็นที่ถูกต้องและ
ดีกว่าเพื่อการติดตั้งท่ีดีที่สุดของเครื่องปั๊มน้ำ ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านนี้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
        5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก  
         4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู ้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้  เป็นความประสงค์ของงานสาธารณสุข             
(กู้ชีพ - กู้ภัยปิ่นทอง) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ             
กองการศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ระเบียบวาระที่ 
5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู ้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้              
สำหรับตู้ล็อกเกอร์เหล็กจะนำไปติดตั้งไว้ใช้ที ่ศูนย์กู ้ชีพ - กู้ภัยปิ่นทององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น               
เอาไว้ให้สำหรับพนักงานจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย รองเท้า ที่ใช้ในการออกเหตุภายนอก จึงต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ให้เป็นระบบระเบียบสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ หากทำการจัดเตรียมเก็บอุปกรณ์ให้เป็น 
ระเบียบเรียบร้อยก็ง่ายต่อการเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานก็จะสามารถออกไปได้ทันที                      
ซึ่งงานกู้ชีพ – กู้ภัยปิ่นทองก็ได้มาชี้แจ้งปัญหาความต้องการดังกล่าวให้กับทางสำนักปลัดถึงเหตุผลและ            
ความจำเป็นถึงการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็กให้กับพนักงานกู้ชีพ - กู้ภัยปิ่นทอง จึงนำมาเสนอสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพื่อให้รับทราบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อขอรับการอนุมัติ
พิจารณาจากการประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ 

 เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
 งานสาธารณสุข (กู้ชีพ - กู้ภัยปิ่นทอง) มีความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง เพ่ือใช้
ในศูนย์กูชีพ - กู้ภัยปิ่นทอง ใช้จัดเก็บเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ - กู้ภัย อุปกรณ์ต่าง ๆ และเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้บรรจุ เข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 

 ข้อเท็จจริง 
 ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 6,990.- บาท รวมเป็นเงิน 
20,970.- บาท ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      27 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ประเด็นเรื่องของครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 
4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ อยากสอบถามว่าได้สอบถามราคาหรือสืบราคาแล้วหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

  นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ           
กองการศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์
เหล็กเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จะต้องกำหนดคุณลักษณะ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กำหนดระเบียบคุณลักษณะในการจัดซื้ออีกครั้งหนึ่งและต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง           
อีกครั้งหนึ่ง สำหรับราคาที่เสนอทางสภาท้องถิ่นนั้นคือราคาที่ได้ไปสืบมาเรียบร้อยแล้ว แต่การจัดซื้อจัดจ้าง             
อีกครั้งราคาอาจจะลดลงกว่านี้ ราคาที่เสนอคือ 6,990 บาท รวมเป็นเงิน 20,970 บาท ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที่ 5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก  4 ช่อง 
จำนวน 3 ตู้ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
         5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน                  
         โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ 
         จำนวน 5 เครื่อง 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ  
จำนวน 5 เครื่อง เหตุผลเพราะบางครั้งการที่ใช้โทรศัพท์ของตนเองอาจจะไม่ควบคุมถึงการรับสายของ
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หนว่ยงานต่าง ๆ และหากมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้บริหารลงระบบสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ก็ควรที่จะต้องใช ้โทรศัพท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นออกให้ และด้วยความ
จำเป็นอีกหลายอย่างที่สมควรว่าต้องจัดซื้อ ดังนั้นขออนุญาตท่านประธานสภาท้องถิ่นให้ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระท่ี 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ใน
ราชการ จำนวน 5 เครื่อง  

 เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์ที ่จะจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้บริหารและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารดำเนินงานการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าวไม่ได้
บรรจุเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 

 ข้อเท็จจริง 
 ขออนุมัติเพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหารและประธานสภา จำนวน          
5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท รวมเป็นเงิน 97,500 บาท เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียด มีดังนี้ 

- ความจำในตัว 64 GB 
- รองรับระบบ IOS 
- หน้าจอแสดงผลกว้าง 6.1 นิ้ว ความละเอียด 828x1792 พิกเซล 
- ชิปเซ็ต Apple A13 Bionic ความเร็ว 2.65 GHz 
- RAM 5 GB 
- ROM 64 GB 
- กล้องด้านหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล 
- กล ้องค ู ่ด ้านหลัง (Dual Camera) เลนส ์ Wide ความละเอ ียด 12 ล ้านพิกเซล                  

เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล 
- แบตเตอรี่ Li-lon 3,110 mAh รองรับระบบชาร์จเร็วขนาด 18W 

 กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะ
ผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ 
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง  จากการที่ได้ตรวจสอบรายละเอียด          
ของเอกสารครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื ่อนที่  สำหรับความคิดเห็นของกระผมเห็นควรว่า เหมาะสม             
ที ่จะจัดซื ้อ เพราะว่างานมีความจำเป็นที ่จะต้องนำงานลงประชาสัมพันธ์ทางสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์หรือ             
ระบบสารสนเทศโซเชียลต่าง ๆ หากสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นต่างในแนวทางอื ่นเรียนเชิญสมาชิก              
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 3 ประเด็นเรื ่องของครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านมามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหรือประธานสภา
ท้องถิ่น กระผมเห็นควรว่าเหมาะสมที่จะจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ติดต่องานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ก็ควรใช้โทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพราะบางครั้งก็ต้องเติมเงินเพ่ือใช้
ในการติดต่อสื่อสาร แต่หากเป็นโทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ก็จะใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นใช้สำหรับการเบิกค่ามือถือค่าบริการต่าง ๆ อีกประเด็นหนึ่งกระผมอยากจะ
สอบถามว่างบประมาณที่กำหนดมานั้นได้ทำการสืบราคาแล้วหรือไม่ สมเหตุสมผลแล้วหรือไม่ จึงอยากจะฝาก
ให้ตรวจสอบสืบราคาและตรวจสอบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 14 ประเด็นเรื ่องของครุภัณฑ์
สำนักงานโทรศัพท์เคลื ่อนที่  สำหรับคณะผู ้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื ่อง                
กระผมจำได้ว่าคณะผู้บริหารชุดเดิมก็ได้ทำการจัดซื้อ อยากทราบว่าครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมยังใช้งาน
อยู่หรือไม่ หรือทำการจำหน่ายไปแล้ว จึงอยากจะสอบถามถึงความจำเป็นว่ามีความจำเป็นเช่นไรในการ               
จะซื ้อครุภัณฑ์มีความจำเป็นมากน้อยเช่นไรในการใช้งานประสานงานกับท้องถิ ่นหรือประชาชนหรือไม่              
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เพราะจากที่กระผมได้สังเกตคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง 
กระผมจึงอยากสอบถามถงึความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงประเด็นเรื่องของครุภัณฑ์
สำนักงานโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ สำหรับคณะผู ้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื ่อง                    
เรื่องของการติดต่อสื่อสารคณะผู้บริหารทำงานร่วมกับสมาชิกภาท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ 
กระผมมีความเห็นว่าเป็นการสื่อสารและการใช้งานที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างมาก เพราะต้องติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน จึงนำครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้ามาเสนอในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ สำหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องแรกเป็นการใช้งานของท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 เครื่อง จะเป็นการใช้งานของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับ
ยุคสมัยนี้เรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากทางสภาท้องถิ่น
จัดซื ้อเพื ่อที ่จะนำมาติดต่อสื ่อสารกับท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน หน่วยงานกรมการปกครอง 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ จึงนำเข้ามาขอรับการพิจารณาอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเรื่อง
การขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ สำหรับคณะผู้บริหาร และ
ประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ กระผมเชื่อ
ว่าทุกวันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกท่านมีใช้เป็นของส่วนตัวอยู่แล้ว แต่คณะผู้บริหารทำงานเพ่ือประชาชนในตำบล
ม่อนปิ่นทั้ง 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดเกือบ 20,000 กว่าคน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน 
อาทิเช่นนายกก่อนเข้านอนจะต้องตรวจดูงานการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ก่อนนอนทุกครั้ง เพ่ือให้ได้
รับรู้ถึงปัญหา การแก้ไขปัญหา ดังนั้นการสั่งงานจะเข้าสู่การสั่งงานแบบออนไลน์และมีกลุ่มงานการทำงานอีก
มากมาย อาทิเช่น กลุ ่มฝ่ายปกครอง กลุ ่มของอำเภอ กลุ ่มของโรงเรียนในพื้นที ่ตำบลม่อนปิ่น เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มจะต้องบรรจุอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากความจำในตัวเครื่องหรือการรองรับข้อมูลมี
ปริมาณที่ต่ำก็จะรับการทำงานของเครื่องไม่ไหว รายละเอียดต่าง ๆ ทุกท่านก็คงจะเข้าใจในการประสานงาน
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ และบางครั้งหากเกิดเหตุฉุกเฉินการประสานงานก็จะประสานงานมายัง
คณะผู้บริหาร นายกจะต้องสั่งงานเกือบ 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อาทิเช่น เกิดไฟป่า
ตอนกลางคืนทางฝ่ายปกครองจะประสานงานมายังนายก รายละเอียดของการใช้มีมากกว่าที่กล่าวมานะครับ 
จึงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดคร่าว ๆ เพราะการใช้งานมีมากกว่าที่กล่าวมาว่าทำไมถึงต้องทำการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 สำหรับดิฉันเห็นด้วยกับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิเช่น ดิฉันซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่มาความจำในตัวเครื่องก็มีมาก แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ เพราะส่วนมากแล้วรูปภาพที่ใช้เป็นหลักฐานจะถูกบรรจุไว้มาก ดิฉันจึงเห็นด้วย
กับการจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่อยากให้คณะผู้บริหารให้คํามั่นสัญญาว่าหากมีการส่งข้อความหรือ
การประสานงานกับทุกท่านต้องรับสาย และตอบรับทราบทันทีหากมีการประสานงานเข้าไปยังคณะผู้บริการทุก
ท่าน สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ดิฉันเห็นด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที่  4 สำหรับเรื ่องครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง  กระผมก็พอทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่บ้าง สำหรับเครื่องที่ใช้สำหรับส่วนตัวนั้นความจำเครื่องมีประมาณที่จำกัด
ของแต่ละเครื่อง บางท่านก็มีความจำเครื่องที่มีประมาณน้อยราคาถูก บางท่านหากมีทรัพย์สินราคาและ
ความจำเครื่องก็จะมีประมาณที่มาก แต่ที่กระผมจะกล่าวนั้นคือกระผมสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หากทำ
การใช้งานรวมกับทั้งหมดในเครื่องเดียวก็อาจจะเกิดความลำบากในการใช้งานนะครับ หากท่านคณะผู้บริหาร
ออกไปปฏิบัติงานลงพื้นที ่ท่านก็จะต้องทำการถ่ายภาพบันทึกภาพไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งรูป แต่ต้องทำการ
บันทึกภาพมากพอสมควรอาจจะต้องบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ ถ้าหากใช้งานเครื่องเดียวรวมกันก็จะมีทั้งข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูลของงานราชการรวมกัน หากความจำเครื่องโทรศัพทส์่วนตัวเต็มก็จะต้องทำการตรวจสอบเพ่ือ
ทำการลบข้อมูลอีกนะครับ กระผมเชื่อว่าหากทำการแยกใช้งานแต่ละเครื่องก็จะดีเหมาะสมมากกว่าใช้งาน
รวมกันนะครับ เพราะต้องทำการติดต่อประสานงานทุกอย่าง งบประมาณท่ีจะต้องประสานงานและดำเนินการ
ตลอดปีเป็นเงินเกือบเก้าสิบล้านบาท การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถือว่าเป็นการทำงาน            
เพื่อประชาชนในการติดต่อสื่อสารงานเช่นกันนะครับ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ            
เกิดความพึงพอใจในการประสานงานกับผู้บริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 เรื่องครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง กระผมเห็นควรว่าสมเหตุสมผลในการ
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จัดซื้อครุภัณฑ์ จากการปฏิบัติงานร่วมกันมาทางคณะผู้บริหารได้มีการติดต่อสื่อสารแจ้งเรื่องของการลงพื้นที่
สอบตรวจงาน หากมีการใช้งานแต่ละเครื่องแยกกันก็จะทำให้การทำงานแยกส่วนระหว่างเรื่องของการทำงาน
และการใช้งานของส่วนตัวนะครับ เพราะครุภัณฑส์่วนนี้นำมาใช้งานด้านการทำงานก็จะเป็นผลดีกับการทำงาน
ภายใน 4 ปี เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพ่ีน้องประชาชนในการสื่อสารและในการดำเนินการแก้ไข ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ม่อนปิ่น หมู่ที ่ 12 จากการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติของครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่             
ที่จะดำเนินการจัดซื้อ กระผมเห็นด้วยในการจัดซื้อ เพราะว่าคุณลักษณะและคุณสมบัติจากรายละเอียดที่ได้
เสนอมาต้องยอมรับว่าเป็นเครื ่องที่คุณสมบัติครบถ้วนกว่าโทรศัพท์รุ ่นอื่น สำหรับเรื ่องของแบตเตอรี่ก็มี
ประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นอื่น เพราะว่าการประสานงานหรือการนำมาใช้งานบันทึกข้อมูลก็ควรต้องใช้ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ที ่มีคุณภาพดี หากจัดซื้อเครื่องที่คุณภาพไม่ดีการใช้งานระยะเวลาก็จะลดลงและประสิทธิภาพ          
ก็จะลดลงนะครับ ซึ่งการประสานงานก็มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่   
เรื ่องของการประสานงานมีการติดต่อเข้ามาเยอะมากครับ การทำงานของคณะผู้บริหารนั้นจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และต้องทำการประสานงานกับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วย 
ต้องกล่าวขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกล่าวถึงรายละเอียดการใช้งาน เพราะการปฏิบัติงานทุกครั้ง            
จะต้องทำการบันทึกภาพเพื่อส่งรายงานผู ้บังคับบัญชา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาทิเช่น พื้นที่ด้านบนดอยการติดต่อสื่อสารก็จะประสานงาน
มายังเลขานุการนายก ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และจะได้นำภาพถ่ายเหล่านั้นรายงาน
ท่านนายกและผู้ที่ประสานงานเข้ามา รวมถึงรายงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรง
เกียรติทุกท่านเพ่ือให้ทราบการดำเนินการแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  ขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับครุภัณฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ท่านสมาชิกรับทราบ สำหรับตัวนายกเองหากมีการประชุมทั้ง 15 หมู่บ้าน หรือมีเรื่องงาน
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ที่ประสานร้องเรียนเข้ามา หรือมีการส่งรูปภาพเข้ามาก็จะทำการส่งมาให้นายกรับทราบ และจะต้องเก็บบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานในเครื่องโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นงานของทางด้านกองคลัง กองการศึกษา กองช่าง และงานของ
สำนักปลัด ก็จะต้องรายงานเข้าทางแอพพลิเคชั่นไลน์ของนายก หากความจำในตัวมีปริมาณที่น้อยหรือต่ำ           
ก็จะทำให้การเก็บบันทักข้อมูลหรือการเก็บหลักฐานก็จำกัดขึ้นไปอีก และจะต้องทำการลบข้อมูลเก่าเพื่อให้ 
เก็บบันทึกข้อมูลใหม่ได้ หากใช้เครื่องส่วนตัวรวมกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็จะทำให้         
เกิดความลำบากในการจัดเก็บมากยิ่งขึ้นไป การบันทึกมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพการเข้าร่วมการ
ประชุมของอำเภอ การประชุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมฝ่ายปกครอง และการเข้าร่วม
ประชุมอ่ืน ๆ อีกมากมาย จะต้องทำการบันทึกข้อมูลรูปภาพลงในเครื่องของนายก จึงอยากจะชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเป็นในกับจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ           
กองการศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ประเด็นเรื่องของการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่  ขั้นตอนแรกพนักงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการสืบค้นราคา 
เปรียบเทียบราคา และคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ารายละเอียดของบริษัทยี่ห้อใด
เหมาะสมทีสุ่ด และต้องตรวจสอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นว่ามีเพียงพอหรือเหมาะสม
กับราคาที่จะจัดซื ้อหรือไม่ ไม่สามารถเจาะจงคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ ได้ ต้องทำการสืบค้นราคา
คุณลักษณะของครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน จึงนำรายละเอียดเข้ามาเสนอยังการประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ 
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดซื้อหรือไม่ และจะต้องทำการกำหนดราคา 
กำหนดคุณลักษณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อจะจัดซื้อว่ารายละเอียดของยี่ห้อบริษัทใดเหมาะสม
ที่สุดไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณของท้องถิ่นมากที่สุด สำหรับครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเดิม 
เมื่อปี 2561 พัสดุได้จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากมีการใช้งาน           
ที่ยาวนาน ความจำในตัวเครื่องหรือการประมวลผลต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ซึ่งได้ทำการจำหน่ายไปแล้ว
เมื่อปี 2561 บัดนี้มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งจะเป็น
การจัดซื ้อทดแทนเครื ่องเดิม จำนวน 2 เครื ่อง ต้องตรวจสอบคุณภาพในการสืบราคาและตรวจสอบดู
งบประมาณในการจัดซื้อว่าเพียงพอหรือไม่ จึงนำรายละเอียดดังกล่าวมาเสนอในสมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบ 
โอนงบประมาณมาจาก 
 แผนงานบร ิหารงานท ั ่ วไป งานบร ิหารทั่ วไป งบบ ุคลากร หมวดเง ินเด ือนฝ ่ายการเม ือง               
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
จำนวนเงินที ่ขอโอนลด 97,500 บาท โอนเพิ ่มไปยัง แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป                 
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับคณะ
ผู้บริหารและประธานสภา อบต. จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 19,500 บาท รวมเป็นเงิน 97,500 บาท) 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
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นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที่  4 สำหรับเรื ่องครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง  ประเด็นแรกกระผม
อยากให้ตรวจสอบเรื ่องของเคร ือข่ายโทรศัพท์มือถือเพ็กเก็จเน็ตต่าง ๆ หากมีโปรโมชั ่นก็สามารถ                          
ที่จะปรับเปลี่ยนราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ และขอให้ตรวจสอบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพื้นที่โซนด้านบน           
ว่าควรจะใช้เครือข่ายใดในการติดต่อสื่อสาร เพราะบางเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ถึงรายละเอียดความจำ
หรืองบประมาณจะมากเท่าไหร่ หากเครือข่ายในการใช้งานไม่รองรับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ จึงอยากให้
เลือกเครือข่ายการใช้งานให้ดีสุด เพราะพื้นที่ด้านบนหรือบนดอยนั้นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีอยากให้
ตรวจสอบให้รอบคอบในการจัดซื้อ ประเด็นที่สองเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ หากได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วขอให้
ทุกท่านนำเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาชี้แจงให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบด้วยนะครับ กระผมจึงอยากจะฝากไว้
สองประเด็น เพราะจากการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ไม่มีปัญหาใด ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 12 ขออนุญาตเพิ ่มเติมเรื ่องครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ สำหรับคณะผู้บริหาร          
และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง เรื่องของเครือข่ายการใช้งานอยากให้ทำการสอบถามชาวบ้าน
พื้นที่ด้านบนดอย เพราะพื้นที่ที่ทำการติดต่อได้ยากที่สุดคือพื้นที่ด้านบนดอยนะครับ จึงอยากให้ทำการสำรวจ
สอบถามการใช้งานของชาวบ้านว่าใช้งานเครือข่ายใด ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตปรึกษาท่านชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 15        
ท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 และท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 อยากจะปรึกษาว่าเครือข่ายการใช้งานติดต่อสื่อสาร
ของทุกท่าน ณ ปัจจุบันเป็นการใช้งานของเครือข่ายประเภทใด 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 14 สำหรับพื้นที่บ้านขอบด้ง          
หมู่ที่ 14 จะเป็นการใช้งานของสัญญาณเครือข่าย TRUE เพราะสัญญาณชัดเจนกว่าเครือข่ายอ่ืน ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
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นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย              
ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 สำหรับพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 
สามารถใช้งานได้ 2 เครือข่าย คือ สัญญาณเครือข่ายของ TRUE และสัญญาณเครือข่ายของ AIS สามารถใช้
สัญญาณของสองเครือข่ายนี้ได้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 

 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 สำหรับพื้นที่บ้านหนองไผ่     
หมู่ที่ 15 สามารถใช้งานได้ 2 เครือข่าย คือ สัญญาณเครือข่ายของ TRUE และสัญญาณเครือข่ายของ AIS   
แต่ส่วนใหญ่ใช้งานของเครือข่าย AIS จะดีมากกว่า ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
จากการปรึกษาหารือจะเห็นได้ว่ามีความชัดเจนว่าควรใช้งานสัญญาณเครือข่ายใด จึงอยากให้เจ้าหน้าที ่ที่
รับผิดชอบนำไปพิจารณา เรียนเชิญท่านรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
รังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  สำหรับสัญญาณเครือข่ายของ            
คณะผู้บริหารจะใช้งานของเครือข่าย TRUE อยู่แล้วนะครับ แต่สำหรับกระผมจะใช้งานสองเครือข่าย คือ             
สัญญาณเครือข่าย TRUE และสัญญาณเครือข่ายของ AIS เพ่ือรองรับหากสัญญาณเครือข่าย TRUE ไม่สามารถ
ใช้งานได ้ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
จากการปรึกษาหารือมาทั้งหมดเรื่องของสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์อยู่ที่ดุลพินิจของคณะผู้บริหารว่าจะใช้งาน
ของเครือข่ายใด แต่ของให้การใช้งานติดต่อสื่อสารควบคุมทั้งพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด
ขอให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและติดต่อง่ายที ่สุดในการปฏิบัติงานเพื ่อประชาชนตำบลม่อนปิ่นนะครับ          
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 หากคณะผู้บริหารได้รับครุภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว กระผมอยากให้สร้างกลุ่มของคณะผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน เพื่อการติดต่อและติดตามงานของ  
ทุกภาคส่วน หากไม่สามารถติดต่อได้ก็สามารถประสานงานกับท่านอื่นภายในกลุ่มได้นะครับ และขอให้         
นำรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์มาแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบด้วย ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหารและประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง  
สำหรับกระผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อครั้งนี้ และอยากให้คณะผู้บริหารใช้งานสัญญาณเครือข่ายทั้งสองเครือข่าย 
เพราะใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง เครื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและเครื่องใช้งานส่วนตัว 
กระผมจึงอยากเสนอให้ใช้งาน 2 สัญญาณเครือข่าย ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
จากการปรึกษาหารือขอให้คณะผู้บริหารนำไปพิจารณาว่าเห็นควรใช้งานสัญญาณเครือข่ายใดถึงจะเหมาะสม
สำหรับการติดต่อสื่อสารให้รวดเร็วที่สุด ระเบียบวาระ 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ  จำนวน 5 เครื่อง        
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร   
และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
การศึกษา กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตรายงาน
รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การขออนุมัติโอนลด โอนเพ่ิม           
เงินงบประมาณ 

ญัตติที่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว  
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,970 บาท 
 โอนเพิ ่มไปยัง แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง             
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน 3 ตัว ตัวละ 6,990 บาท เป็นเงิน 20,970 บาท) 
จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 20,970 บาท 
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ญัตติที่ 5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด 19,500 บาท 
 โอนเพิ ่มไปยัง แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง                   
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีสำนักงาน 5 ตัว ตัวละ 3,900 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท) 
จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 19,500 บาท 

ญัตติที่ 5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด 14,800 บาท 
 โอนเพิ่มไปยัง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง หมวดครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ อื ่น ๆ (เครื ่องเป่าใบไม้ 2 เครื ่อง                    
เครื่องละ 7,400 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท) จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 14,800 บาท 

ญัตติที ่5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด 42,372 บาท 
 โอนเพิ่มไปยัง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั ๊มน้ำ จำนวน 2 ตัว         
ตัวละ 21,186 บาท เป็นเงิน 42,372 บาท) จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 42,372 บาท 

ญัตติที่ 5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด 20,970 บาท 
 โอนเพิ ่มไปยัง แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 6,990 
บาท) จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 20,970 บาท 

ญัตติที่ 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับ
คณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 97,500 บาท  
 โอนเพิ ่มไปยัง แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง             
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับคณะผู้บริหารและประธานสภา อบต. 
จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 19,500 บาท) จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 97,500 บาท  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่นักวิชาการคลังชำนาญการ          
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เพราะเหตุใดถึงไม่เข้าร่วมการประชุม เรื่องของงบประมาณต้องมี
เจ้าหน้าที่กองคลังดูแลเรื่องของงบประมาณ ขอเชิญให้เข้ามาร่วมการประชุมด้วยนะครับ และงบประมาณ
ทั้งหมดรวมได้เท่าไหร่ครับ เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ ่มเติมเรื ่องที ่ท่านจิรภัทร ศรีใจ        
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวมา ถือว่าเป็นการพูดคุย
ปรึกษาหารือนะครับ เรื ่องของการโอนงบประมาณที่นำมาเสนองต่อสภาท้องถิ่นแห่งนี้  ต้องกล่าวก่อนว่า
ยอดเง ินงบประมาณที ่นำมานั้นได ้ทำการตรวจสอบและนำมารวมกันเพื ่อเสนอสมาชิกสภาท้องถิ่น               
เพราะงบประมาณจากข้อบัญญัติคือ 91,000,000 บาท แต่ความเป็นจริงยอดเงินที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ตามท่ี
กำหนดและไม่สามารถรวบรวมได้ว่ามีงบประมาณที่แท้จริงเท่าไหร่ จึงต้องทำการตรวจสอบค้นหางบประมาณ
เพื่อโอนเพิ่มมาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จากการหารืองบประมาณที่ทราบมีประมาณ 30,000,000 กว่าบาท 
นำไปใช้งานในแต่ละภารกิจงานต่าง ๆ หากนำมาหักลบกับจำนวนเงินที ่นำมาเสนอสภาท้องถิ ่นแห่งนี้                   
ถือว่ามีงบประมาณที่พอจะนำมาจัดซื้อได้ สำหรับรายละเอียดเชิงลึกต้องขอให้นักวิชาการคลังชำนาญการ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ยอดรวมงบประมาณทั้งสิ้นมาแล้วนะครับ     
ที่จะขออนุมัติงบประมาณจากสภาท้องถิ่นแห่งนี้ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นที่เบิกจ่ายเป็นเงิน 216,112 บาท  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

  นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ              
กองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ยอดงบประมาณที่กล่าวมาเป็นยอดประมาณการ                    
จะมีการประมาณการงบประมาณเอาไว้ก ่อนและอาจจะมีการลดงบประมาณลงหากจะทำการจัดซื้อ                  
สำหรับงบประมาณที่นำมาจัดซื้อครุภัณฑ์จะเป็นงบประมาณค่าตอบแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 3 เดือน ของตำแหน่งว่าง และค่าตอบแทนของสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งที่นำมารวมกัน
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับประเด็นงบประมาณท่ีเข้ามาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประมาณการคือ 
91,000,000 บาท แต่รับจริงมา ณ เวลานี้ 39,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณทั้งหมดที่ รับมาจะ
เป็นประเภทนม อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพ สำหรับรายจ่ายที่ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว ณ เวลานี้ รวมทั้งก่อหนี้
ผูกพันเบิกจ่ายแล้วประมาณ 27,000,000 บาท จากงบประมาณท่ีเข้ามา ณ ตอนนี้ ขอบคุณค่ะ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กระผมขออนุญาตกล่าวรายละเอียด
งบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทีละรายการนะครับ 
 รายการที่ 1 ญัตติที่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน 
จำนวน 3 ตัว ตัวละ 6,990 บาท จำนวนงบประมาณ 20,970 บาท 
 รายการที่ 2 ญัตติที่ 5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 
จำนวน 5 ตัว ตัวละ 3,900 บาท จำนวนงบประมาณ 19,500 บาท 
 รายการที่ 3 ญัตติที่ 5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องเป่าใบไม้ 
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,400 บาท จำนวนงบประมาณ 14,800 บาท 
 รายการที่ 4 ญัตติที่ 5.2.4 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์เครื่องปั ๊มน้ำ 
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,186 บาท จำนวนงบประมาณ 42,372 บาท 
 รายการที่ 5 ญัตติที่ 5.2.5 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ เหล็ก 
4 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 6,990 บาท จำนวนงบประมาณ 20,970 บาท 
 รายการที่ 6 ญัตติที่ 5.2.6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงา น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับคณะผู้บริหาร และประธานสภาใช้ในราชการ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 19,500 
บาท จำนวนงบประมาณ 97,500 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งหมดสำหรับใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 216,112 บาท 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
งบประมาณสำหรับใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 216,112 บาท หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนและ             
จะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย เรียนเชิญสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
 

-   พักรับประทานอาหารกลางวัน      - 12.00 น.   - 
……………………………………………………………………………………… 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565  
วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2565  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         5.2.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ
         การจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 4 เครื่อง 
เรียนเชิญท่านอนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
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นายอนุสรณ์ พอจิต , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
อนุสรณ์ พอจิต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ระเบียบวาระที่ 5.2.7 ญัตติพิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 4 เครื่อง  

 เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
 ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีมติ เห็นชอบอนุมัติงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ 27,000 บาท 

 ข้อเท็จจริง 
 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื ่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
2,7000 บาท เพื่อใช้ในการตัดไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มกีดขวางทางจราจร และตัดแต่งกิ่ง ไม้ 2 ข้างทางที่บดบัง  
ทัศนวิสัยในการขับขี ่

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ปริมาณกระบอกสูบ 31.8 CC 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 1,500 วัตต์ = 2 แรงม้า 
น้ำหนัก 3.9 กก. 
ขนาดโซ่ 3/8” PPM3 
แผ่นบังคับโซ่ 29 cm (11.5”) 
ความจุถังน้ำมัน 0.25 ลิตร 
ความจุถังน้ำมันโซ่ 0.15 ลิตร 

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 0.37 แรงม้า 
บาร์ยาว 11.5” พร้อมโซ่ 
ลูกสูบ 2 แหวน ขนาด 45 มม. 
ความเร็ว 3,700 รอบต่อวินาที 
ความจุน้ำมัน น้ำมันเครื่อง 260 ML 
ความจุน้ำมัน เบนซิน ML 
เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ผสม 2T 
(ออโต้ลูป) 

 กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง          
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กัน
เงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติขจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน 

 จากรายละเอียดที่กล่าวมากระผมจึงอยากเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม ่เครื่องเดิมมีความแรง
ค่อนข้างมากแต่มีน้ำหนักมากและมีลักษณะที่ใหญ่ ซึ่งผู ้ใช้งานปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากไม่มีความ
คล่องตัว และการปฏิบัติงานนั้นพอเจ้าหน้าที่พร้อมแต่เครื่องยนต์มีน้ำหนักที่มากไม่ความคล่องตัวทำงานไม่
สะดวก กระผมจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงใหม่  เพราะว่าเครื่องเดิมมีราคาที่ 17,000 บาท       
เป็นเครื่องที่ใหญ่ ซึ่งงบประมาณมีเพียง 27,000 บาท จะจัดซื้อได้เพียงจำนวน 2 เครื่อง แต่เมื่อเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเครื่องใหม่มีราคาอยู่ที่ เครื่องละ 4,280 บาท ซึ่งหากจัดซื้อเครื่องใหม่จะทำการจัดซื้อได้จำนวน 4 
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เครื่อง และงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ยังมีงบประมาณเหลือ กระผมจึงอยากจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจาก ขอ
จัดซื้อ 2 เครื่อง เป็นจัดซื้อเพิ่มอีกเป็น 4 เครื่อง แต่งบประมาณในการจัดซื้อเท่าเดิมและผู้ปฏิบัติงานก็
ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกมีความคล่องตัว กระผมจึงอยากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงขอบคุณครับ 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                    
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดต้องการ               
ที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เพราะว่ารายละเอียดงบประมาณเดิมจัดซื้อได้จำนวน 2 เครื่อง และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่เป็นจัดซื้อจำนวน 4 เครื่อง งบประมาณก็ยังคงเดิม สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่านใดมีความเห็นชอบเช่นไรเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นครับ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ประเด็นเรื่องของครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ 
หากสังเกตดูการใช้งานของเครื่องเดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีใช้งานตอนนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้งาน
แบบชาร์จแบตเตอรรี่และใช้งานไม่สะดวกเท่าที่ควร จากการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวที่เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานกล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการนำไปใช้ปฏิบัติ งานรวมถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมา กระผมเห็นควรว่าเหมาะสมในการที่จะจัดซื ้อครุภัณฑ์และเห็นด้วยในการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                          
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 สำหรับความคิดเห็นของกระผม 
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมในการจัดซื้อและเหมาะสมในการนำมาปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน
ตำบลม่อนปิ่น สำหรับความคิดเห็นของกระผมอยากให้จัดซื้อเครื่องใหญ่อีกเครื่องหนึ่ง หากเจอต้นไม้ต้นใหญ่          
ก็จะสามารถใช้เครื่องมือที่ใหญ่ตัดได้ทันที กระผมจึงอยากเสนอให้จัดซื้อเครื่องที่มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งเครื่อง 
ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ 
ครุภัณฑ์เลื่อยชนิดนี้สามารถเปลี่ยนโซ่ยนต์ในการตัดไม้ได้นะครับ จากการที่กระผมได้แนะนำกับเจ้าหน้าที่
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ป้องกันไปก็เพราะทางร้านค้าได้แนะนำถึงคุณลักษณะต่าง ๆ เครื่องชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ทนทานสามารถใช้งาน
ได้ดี เปลี่ยนโซ่ยนต์ในการตัดต้นไม้ได้ดี ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                       
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว              
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ประเด็นเรื่องครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ 
หากเป็นเครื่องขนาดใหญ่จะต้องทำการจดทะเบียนกับกรมป่าไม้ และหากเป็นเครื่องขนาดใหญ่การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ก็มีความยากลำบากและอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ คุณลักษณะที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวมาก็
ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และการปรับเปลี่ยนเลื่อยโซ่ยนต์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้งานหลากหลาย          
ทั ้งเครื ่องเล็กและเครื ่องใหญ่ กระผมเห็นควรว่าเหมาะสมที ่จะจัดซื ้อครุภัณฑ์เพราะมีความได้เปรียบ             
จากรายละเอียดเดิมจัดซื ้อได้เพิ ่มขึ ้นประโยชน์การใช้งานก็มากขึ ้น ความ รวดเร็วในการปฏิบัต ิงาน                            
ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะนำไปปฏิบัติงาน ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                         
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รายละเอียดข้อมูลเดิมจำนวน 2 เครื่อง
งบประมาณครุภัณฑ์อยู่ที่ 27,000 บาท ตามที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เป็นจำนวน 4 เครื่อง งบประมาณอยู่ที่ 4,280 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,120 บาท ซึ่งงบประมาณก็
จะลดลงจากเดิม จากจำนวน 2 เครื่อง ปรับเปลี่ยนเป็น จำนวน 4 เครื่อง เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  จากงบประมาณเดิม 27,000 บาท              
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น 17,120 บาท ขออนุญาตชี้แจงงบประมาณส่วนที่เหลือกับสมาชิกทุกท่าน   
จะนำไปใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานเสริมหาก
ต้องตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และจำนวนเครื่องเพิ่มขึ้นการปฏิบัติงานก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากมีต้นไม้ล้ม         
กีดขวางทางจราจรหรือเกิดไม้ล้มในป่าก็สามารถที่จะดำเนินการตัดต้นไม้อำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว 
ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ประเด็นเรื่องครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์อยากจะฝากไปยังคณะผู้บริหารว่าหากได้รับเครื่องมือ
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ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์เครื่องใหม่ก็อย่ามองข้ามเครื่องมือเดิมที่ยังใช้งานอยู่ เพราะว่าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่           
มีความเร็วและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่า แต่ข้อเสียคือใช้ปฏิบัติงานได้ไม่นาน เพราะแบตเตอรี่
บางครั้งใช้งานได้ 2 - 4 ชั่วโมง และอาจจะต้องพักการปฏิบัติงานไว้ก่อนเพื่อรอการชาร์จแบตเตอรี่จึงจะนำมา
ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จากที่จะปฏิบัติงานให้ เสร็จไว้ก็ต้องล่าช้าในการปฏิบัติงานไปอีก จึงจะนำเครื่องเดิม            
มาเพื่อเป็นเครื่องสำรองในการปฏิบัติงาน หากเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องใหม่เกิดการชำรุ ดหรือต้องส่งซ่อมก็จะ           
นำเครื่องเดิมนำมาปฏิบัติงานต่อได้ เพราะการปฏิบัติงานบางครั้งต้องขึ้นรถกระเช้าในการปฏิบัติงานไม่ได้              
อยู่บนพื้นดินตลอดในการปฏิบัติงานนะครับ และจากการที่ได้รับฟังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเครื่องเดิมการทำงาน
แบบแบตเตอรี่มีความนิ่งปลอดภัยกว่าในการปฏิบัติงานบนรถกระเช้า แต่หากสอบถามถึงความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานก็จะต้องเป็นเครื่องยนต์แบบเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงมาครับ  จึงอยากจะฝากให้
คณะผู้บริหารทุกท่านช่วยดูแลครุภัณฑ์เครื่องเดิมด้วย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 14 ขออนุญาตสอบถามครับ         
หากมีความต้องการที่จะยืมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์สามารถทำการยืมได้หรือไม่ครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ได้สอบถามมานั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีเจ้าหน้าที่ป้องกันออกปฏิบัติ
หน้าที่ให้ตามปกติ แต่หากเจ้าหน้าที่ป้องกันติดปฏิบัติหน้าที่งานด้านอื่น ๆ ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีต้องการติดต่อยืมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์มาติดต่อสอบถามยืมด้วยตนเอง และขอความกรุณานำเอกสาร
คำร้องเพ่ือขอยืนครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ เพราะหากเกิดเหตุหรือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ชํารุด เกิดความเสียหาย หรือเกิดสูญหายก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับ หากไม่สะดวกก็ขอให้ท่านติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาก็ได้ หรือจะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการให้ก็ได้หากท่านสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่สะดวกท่ีจะปฏิบัติงานด้วยตนเอง ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระท่ี 5.2.7 ญัตติพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์
เลื ่อยโซ่ยนต์ จำนวน 4 เครื่อง มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี         
ขอมติที่ประชุมครับ  
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื ้อครุภัณฑ์เลื ่อยโซ่ยนต์                
จำนวน 4 เครื่อง 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ เพ่ือจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
 กล่าวรายละเอียดดังกล่าวโดยท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และอีกท่านหนึ่ง
คือ รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประจำการอยู่งานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ประจำ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวาระที่ 5         
ข้อที่ 5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดสรรที่ดินทำกิน           
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เป็นวาระขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการโครงการ คทช. กระผมขอกล่าวที่มาและความสำคัญของโครงการนะครับ เป็นการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขออนุญาตดำเนินการลุ่มน้ำแม่ฝาง ทั้งหมด 19,138 ไร่      
อยู ่ในพื ้นที ่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดยื ่นคำขอเมื ่อว ันที่               
27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมตรวจสอบป่ากับท่านนายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอ
ไชยปราการ ทั้งหมด 3 พื้นที่ ท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้ท่านปลัดอำเภอทั้ง 3 อำเภอ เข้ามาร่วมตรวจ
สภาพป่า พอดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าเสร็จสิ ้นขั ้นตอนต่อไปก็รวบรวมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด            
ตามมาตรา 16 ที่ต้องยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าไปยังกรมป่าไม้ ทำการยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดเมื่อวนัที่    
17 ธันวาคม 2564 โดยที่ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นทั้งสามพื้นที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ แต่ต้องทำการ
ยื่นเอกสารหลักฐานไปก่อน ตามนโยบายของรัฐบาลมอบมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จะทำการมอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นขวัญกําลังใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมาการการพิจารณา
การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ได้เห็นชอบตามหลักการให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ไปก่อน ทั้งนี้ตามระเบียบกฎหมาย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องนำเรื่องนี้           
เข้าในวาระการประชุมของการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ คทช.         
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน คทช. เป็นการจัดที่ดินทำกินเพื่อชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อปี 2562 เป็นการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความ
เหลื ่อมล้ำต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินจึงได้กลายมาเป็นพระราชบัญญัติของ คทช. พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จะเห็นได้จากการแก้ไขท่ีดินเขตป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน 
คทช. ได้กลับกลายเป็น พรบ. เรียบร้อยแล้ว และแนวทางการปฏิบัติงานของ คทช. หลักแล้วจะประกอบไป
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ด้วย คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย แต่ละด้าน คณะอนุกรรมการมีทั้งหมด 9 อนุกรรมการ แต่ที่จะเกี่ยวข้องกับ
การจ ัดท ี ่ด ินทำก ินให ้ช ุมชนจะม ี 4 อน ุกรรมการ คณะที ่หน ึ ่ งค ือ คณะอนุกรรมการจ ัดหาท ี ่ ดิน                     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้การจัดหาที่ดิน และต้องจัดหาที่ดิน
พ้ืนที่เป้าหมาย ส่งพื้นที่เป้าหมายให้กับกรมป่าไม้พิจารณาให้ผ่านถึง คทช.จังหวัด เพ่ือพิจารณาเป้าหมายจึงทำ
การส่งกลับไป หากสอบถามว่ามีความเกี่ยวข้องกันเช่นไร เป็นกระบวนการขอใช้พื้นที่ขอบเขตแปลงรวมก่อน  
ที่ทำการขอไป 19,138 ไร่ ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เดิมเป็นพื้นที่ที่เป็นของ คทช. เดิม เป็นพื้นที่จากการ
สำรวจเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 (เดิม) ได้ทำการรวบรวมเรียกว่า กลุ่มเป้าหมายที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ
สามสี่ห้าก่อนลงมติ เอาเป็นว่าคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ดำเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คณะที่สอง คือ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มักจะเรียกสั้น ๆ ว่าคณะอนุกรรมการจัดคนลง 
กระบวนการนี้เป็นของกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขา พอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้รับข้อมูลที่ดินจาก
คณะอนุกรรมที่หนึ่งแล้วก็จะดำเนินการจัดคนลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการที่สาม เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ ในพื้นที่ คทช. จะมีการดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีการส่งเสริมอาชีพ        
เพ่ิมรายได้ใหกับราษฎรชุมชนในพ้ืนที่ที่ดำเนินการ คทช. อยู่ สุดท้ายเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
หรือ คทช.จังหวัด โดยสำนักงานของกระผมเป็นฝ่ายเลขา ก็จะเป็นการดำเนินงานควบคู่กันไปค่อยสนับสนุน
กระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คทช. คือ ข้อที่หนึ่ง ประชาชนที่ยากไร้มีที่ดินทำกิน
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยรัฐรับรองสิทธิ์รวมกันในการจัดที่ดินของชุมชนใน
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินนั้นยังคงเป็นของรัฐอยู่ ข้อที่สอง ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ       
ข้อที่สาม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อที่สี่ คงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
หากสอบถามว่า คทช. ดำเนินการขึ้นเมื่อไหร่ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ คทช. ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งหมด 28 พื้นที่ พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มี่พื้นที่อยู่ 
189,000 กว่าไร่ เป็นพื้นทีท่ี่ดำเนินการในเขตป่าสงวน 25 พ้ืนที่ ในจำนวน 25 พ้ืน ได้รับอนุญาตจากกรมป่า
ไม้ จำนวน 15 พื้นที่ 78,000 กว่าไร่ กรมป่าไม้ออกใบอนุญาต จำนวน 10 พื้นที่ ประมาณ 100,000 ไร่  
เมื่อสักครู่กระผมกล่าวไปว่ามีทั้งหมด 28 พื้นที่ ดำเนินการไปแล้ว 25 พื้นที่ จำนวนที่เหลืออีก 3 พื้นที่ อยู่ใน
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หรือเขต ส.ป.ก. โดยรวมจัดโครงการ คทช. เช่นกัน ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดป่าสงวน 
พื้นที่แรกที่จัดดำเนินโครงการ คทช. ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มามอบหนังสือ
อนุญาตด้วยตนเอง พ้ืนทีป่่าสงวนป่าขุนแม่ทา บ้านแม่ทา พ้ืนที่ 7,282 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ปี พ.ศ. 2558            
ขออนุญาตกล่าวเรียงตามลำดับก็จะมี ป่าสงวนแห่งชาติป่าทาทาน แม่สอย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล-แม่ยุย 
ขออนุญาตข้ามบางพื้นที่นะครับ ป่าสงวนป่าบ้านแม่ข่าแม่วาง จนถึงป่าแม่หลักหมื่น สุดท้ายก็ป่าแม่สูน และ 
ป่าแม่สูนมีพื้นค่อยข้างน้อย ประมาณ 382 ไร่ และได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 10 พื้นที่ยังอยู่
ระหว่างการขอรับรองการอนุญาต ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ป่าสงวนแห่งชาติป่าอินทขิล ป่าแม่ห่าง                
ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง-ป่าแม่ขนิน ป่าแม่แจ่ม        
ป่าเชียงดาว ลำดับที่เก้า คือ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เป็นพื้นที่เข้าประชุมในวันนี้ และสุดท้ายคือ ป่าสงวนแห่งชาติ      
ป่าอมก๋อย ทั้งหมด 10 พื้นที่ อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต ตามที่กระผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่า
ระหว่างที่กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตโดยผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการการใช้ประโยชน์      
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 พ้ืนทีป่ฏิรูปที่ดินมีอยู่ 3 พ้ืนที่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. ผลดำเนินการของ คทช.       
ในการต่อยอดจะมีโครงการพัฒนาต้นแบบต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่           
ประยุกต์ไปเป็นโคกหนองนาโมเดล ซึ่งในพื้นที่ คทช. จะมีโครงการต่าง ๆ หลากหลายเข้าสู่พื้นที่ สามารถนำ
โครงการเข้ามายังพื้นที่ คทช. ง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น โครงการขยายกระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นโครงการที่
สำคัญมาก ซึ ่งสถานที ่ที ่อาศัยอยู ่เป็นพื ้นที ่ที ่ไม่ได้ร ับการอนุญาตปัจจุบันก็ย ังไม่มีเอกสารสิทธิ ์ใด ๆ                      
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หากมีโครงการของ คทช. จากแต่เดิมการกระจายเขตไฟฟ้าจะต้องดำเนินการขออนุญาตผ่านกรมป่าไม้               
ผ่านคณะกรรมการซึ่งใช้ระยะเวลานานมาก กว่าจะทำการรวบรมเอกสารจนครบถ้วน แต่ถ้าเป็นพื้นที่ของ คทช. 
ไฟฟ้าทำเรื่องผ่านมายังท้องถิ่น ท้องถิ่นทำเรื่องถึงอำเภอ อำเภอแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นควรอนุญาตให้ในพื้นที่ คทช. ก็สามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้เลย มีการขยายเขตอุปโภค 
บริโภคขึ้นพ้ืนฐานในพื้นที่ คทช. มีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค บริโภค แต่เดิมต้องดำเนินการขอ
อนุญาตผ่านกรมป่าไม้ ซึ่งใช้ระยะเวลานานเช่นกัน หากอยู่ในเขตพื้นที่ คทช. ก็สามารถทำเรื่องดำเนินการขอ
อนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ คทช. ได้เลยครับ โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลง
ใหญ่ จะเป็นการจัดทำบ่อกักเก็บน้ำ หากอยู่ในเขต คทช. สามารถขออนุญาตดำเนินการจัดสร้างได้เลยครับ     
จากเดิมต้องขออนุญาตตามมาตรา 13/1 ของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ ่งต้องรวบรวมเอกสารเยอะมาก             
หากอยู ่พื ้นที ่ คทช. ก็สามารถของผ่านทางท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้เลย จากที่กระผมได้กล่าวมาเป็น
รายละเอียดของโครงการ คทช. ว่ามีความเป็นมาเช่นไร ผลเสียไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรนะครับ แต่ผลดีเป็นดังที่กลา่ว
มามากมายครับ ต่อมาขออนุญาตกล่าวเข้าเรื ่องในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ฝาง  ซึ่งเป็นข้อมูลของ คทช. แต่เป็นการ
เจาะลึกในพื้นที่ลุ ่มน้ำแม่ฝาง ในการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 ได้นำเสนอพื้นที่เป้าหมายไป ในการพิจารณาเห็นชอบขอบเขตแปลงพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จะมีอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชย
ปราการมีพื ้นที ่ตำบลศรีดงเย็น ตำบลหนองบัว  ตำบลแม่ทะลบ ส่วนอำเภอฝางมีพื ้นที ่ตำบลสันทราย                 
ตำบลแม่งอน ตำบลแม่คะ ตำบลโปร่งน้ำรอน ตำบล ม่อนปิ่น ตำบลเวียง อำเภอแม่อายมีพื้นที่ตำบลท่าตอน 
ตำบลแม่สาว ตำบลแม่นาวาง ตำบลแม่คะ เนื้อที่รวมจะมีทั้งหมด 19,138 ไร่ 33 ตารางวา จะเห็นได้ว่าเป็น
พื ้นที ่อาศัยและทำกิน 18,637 ไร่ ราษฎรในพื้นที ่ทั ้งหมด 3,317 ราย ประมาณ 4,000 กว่าแปลง             
แปลงรวมของ คทช. คือ 19,000 แปลง หลักพ้ืนที่แปลงอาศัยและทำกินออก 18,000 กว่าแปลง ก็จะเห็นได้
ชัดเจนว่าจะมีพื้นที่เหลืออยู่ คือพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นพื้นที่ที่เป็นถนน รายละเอียด
ของอำเภอฝาง ตำบลแม่งอน มีทั้งหมด 45 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ ตำบลแม่คะ มีทั้งหมด 366 แปลง 
พื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่ ตำบลโปร่งน้ำรอน มีทั้งหมด 29 แปลง พื้นที่ประมาณ 100 กว่าไร่ ตำบลม่อนปิ่น 
มีทั้งหมด 568 แปลง พื้นที่ประมาณ 3,536 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ตำบลสันทราย มีทั้งหมด 113 แปลง 
จะสังเกตได้ว่าตำบลม่อนปิ่นจะมีพ้ืนที่โครงการเยอะที่สุด ตำบลแม่งอน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 
ตำบลแม่คะ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลม่อนปิ่น มีจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5             
บ้านลาน หมู่ที ่6 หัวนา หมู่ที่ 7 สวนชา หมู่ที ่9 เวียงหวาย หมู่ที ่10 ม่วงชุม ต้องขอชี้แจงให้ทราบก่อนข้อมูล
ส่วนนี้เป้นการนำเสนอของกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่
โดยใช้ฐานข้อมูลจาก สทก. (เดิม) และการสำรวจถือครองตามมติ 30 มิถุนายน 2541 ที่เป็นฐานข้อมูลเดิม
ของกรมป่าไม้ และก็ดำเนินการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการเป้นพื้นที่ คทช. พอได้พื้นที่เป้าหมาย
ตามข้ันตอน คทช.จังหวัด เห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำขออนุญาต 
และนำส่งมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบกรมป่าไม้ 
มาตรา 16 ในการขออนุญาตของโครงการ คทช. ต่อไป ในพ้ืนที่ทั้งหมด 19,138 ไร่ 33 ตารางวา ขออนุญาต
ชี้แจงอีกประเด็นหนึ่ง กรอบมาตรการแก้ไข ได้มีการเสนอกรอบในการจัดที่ดินทำกินเป็นแต่ละประเภทของ 
คทช. จะแยกออกเป็นรถไฟ 5 ขบวน รถไฟขบวนที่หนึ่งจะอยู่ในลุ่มน้ำสามสี่ห้า พ้ืนที่ลุ่มน้ำจะแบ่งชั้น 1-5 ชั้น 
คิดแบบง่าย ๆ ชั้นที่สามสี่ห้าจะอยู่ด้านล่างไม่ใช่บนภูเขาสูง ทำประโยชน์ก่อนปี 2545 ลุ่มน้ำสามสี่ห้าก่อนมติ 
คำว่าก่อนมติ คือ มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ก่อนมติเป็นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545           
การแปลงดรู่องรอยการเข้าทำประโยชน์ เพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งจะต้องจัดหมด หากสอบถามว่าจัดหมดหรือยัง 
ขอตอบว่ายังไม่ได้จ ัดหมดครับ หมู่บ ้านที ่ม ีย ังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพราะว่ายังทำการจัดไม ่หมด                        
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จึงต้องทยอยทำไปเรื่อย ๆ ให้ครบตามภายถ่ายทางอากาศที่มีร่องรอยอยู่  รถไฟขบวนที่หนึ่งคือลุ่มน้ำสามสี่ห้า
พ้ืนที่ด้านล่างลงมาทำประโยชน์ก่อนปี 2545 โดยใช้ภายถ่ายทางอากาศปี 2545 เพ่ือตรวจสอบว่ามีร่องรอย
พ้ืนที่ทำกินหรือไม่ มีการดำเนินการประมาณ 3.9 ล้านไร่ ปี 2560 ตามแผนของคณะกรรมการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนตามแผนของ คทช. รถไฟขบวนที่สองก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสามสี่ห้าเช่นเดียวกันครับ แต่เป็นการทำ
ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2545-2547 ก็จะดำเนินการโดยการใช้ภาพถ่ายของปี 2557 มาดำเนินการตรวจสอบ
ร่องรอยการทำประโยชน์ขบวนที่สองจะมีการปลุกป่าและมีกระบวนการที่มากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าการ
ตรวจสอบใช้ภาพถ่ายทางอากาศของปี 2557 ในการตรวจสอบร่องรอยว่ามีการบุกรุกหรือไม่ และก็จะมี
โครงการชุมชนปลุกป่า ข้อกำหนดต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มนี้ รถไฟขบวนที่สามก็จะเป็นพื ้นที ่ลุ ่มน้ำหนึ ่งสอง              
คือบนพื้นที่สูงบนดอยหรือบนภูเขา ก็จะมีการออกสำรวจป่าไม้ทำผังชุมชนมีกรรไกรประชารัฐภาคีทุกภาคส่วน
และจะต้องมีกระบวนการในการควบคุม รถไฟขบวนที่สี่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ            
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะมีการคงสภาพป่าสมบูรณ์ไว้ ป่าอนุรักษ์ที่เหลืออยู่ 2.4 ล้านไร่                
จะต้องจัดทำโครงการบริหารพื้นที่และต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาจำนวนมากหลายครั้ง  รถไฟขบวนที่ห้า
จะเป็นพื ้นที่ป่าชายเลน พื ้นที ่เมืองสิ ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ ซึ ่งไม่เกี ่ยวข้องกับการนำเรียนประชุมครั ้งนี้               
จากที่กล่าวมาจะเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ รถไฟขบวนที่หกจะเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนต่าง ๆ      
ตามที่ได้กล่าวไปนโยบายของโฉนดชุมชนจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่ขึ้นไปเป็น พรบ. 
หรือกับของ คทช. ขอบเขตแปลงรวมที่ได้ทำการขออนุญาตไปแล้วจะมีชื่อถือครองอยู่และเป็นข้อมูลเดิมตาม
การสำรวจถือครอง 30 มิถุนายน 2541  จากการที่กล่าวไปคณะอนุกรรมการของ คทช. มีหลากหลาย
คณะอนุกรรมการ แต่วันสำหรับการประชุมครั้งนี้ดเป็นการขออนุมัติเห็นชอบไปก่อน เห็นชอบเสร็จจึงจะส่ง
ข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการที่สอง คือคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขา 
มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดและจะมอบหมายในสำนักงานที่ดินอำเภอหรือท่านนายอำเภอเป็นประธาน
ในการจัดคนลง ซึ่งการจัดคนลงทางอำเภออาจจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ทั้งหมด จึงจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น  
ที่จะต้องเข้ามาดำเนินการในจุดนี้ในการพิจารณาคน ว่าชื่อตรงกับแปลงที่ครอบครองหรือไม่ หากไม่ตรงจะได้
ทำการเปลี่ยนแปลง และมีลักษณะทั้งหมดอยู่ 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ชื่อตรงแปลงที่ครอบครองตรงถือว่าอยู่
ในหลักเกณฑ์มีร่องรอยการใช้ประโยชน์ รูปแบบที่ 2 ชื่อไม่ตรงแต่แปลงพื้นที่ทำกินมีร่องรอย ก็อาจจะทำการ
มอบให้กับผู้สืบสกุลต่อไป รูปแบบที่ 3 ชื่อผู้ถือครองไม่ตรงแปลงพื้นที่ทำกินไม่ตรง ซึ่งไม่ทราบว่าได้มาโดย
วิธีการใด ก็จะเป็นกระบวนการของท้องถิ ่นที ่จะต้องร่วมกันพิจารณาให้ข้อมูลที ่ถูกต้อง ซึ ่ง รูปแบบที่ 3                
จะมีข้อแม้คือ จะต้องทำการปลุกต้นไม้ในพื้นที ่เป็นไม้ยืนต้น 40 ต้นต่อไร่ เป็นข้อกำหนดในพื้นที ่นั ้น ๆ                  
ในรูปแบบที่ 3 ชื่อผู้ถือครองไม่ตรงแปลงพื้นที่ทำกินไม่ตรง แต่สำหรับที่นำเข้าในการประชุมสภาท้องถิ่นแหง่นี้
จะเป็นพื ้นที ่แปลงรวมทั ้งหมด ไม่ได้เป็นพื ้นที ่แปลงย่อยที ่ม ีการกระจายรายชื ่อตามชื ่อผ ู ้ถ ือครอง                        
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่หนึ่ง ยังไม่ถึงกระบวนการยืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นของบุคคลใดจะต้องผ่านคณะอนุกรรมการ 
ที่หนึ่งก่อน แต่เจตนาของโครงการ คทช. จะต้องเป็นพื้นที่แปลงรวมที่เป็นพื้นที่ผืนป่าใหญ่ และจะได้นำเรียน
เข้า คทช.จังหวัด เพ่ือทำการหารือในขั้นตอนต่อไป สำหรับเรื่องของ คทช. ก็ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดเพียง
เท่านี้ ซึ่งการนำเข้ามายังการประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เพื่อการขอรับความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในการขอเข้าทำ
ประโยชน์ตามโครงการ คทช. ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่
เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
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นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 จากการที่ท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้กล่าวชี้แจงมา ดิฉันมีความเข้าใจว่าเป็นการขอใช้พื้นที่ในขอบเขตแปลงใหญ่        
แต่ปัญหาภายในหมู่บ้าน คือมีหมู่บ้านหนึ่งมีประชากรจำนวน 2,000 - 5,000 คน ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่
แปลงรวมเช่นเดียวกัน อยากจะให้ท่านดูในส่วนของหมู่ที่ 6 ควบคุมของหมู่ที่ 9 เป็นชนเผ่าพื้นที่สูง ตอนนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า จากเดิมที่ได้ทำการขอใช้ไปใช้ระยะเวลานานหลายปี ติดขัดมี
อุปสรรคเรื่องของกรมป่าไม้ ซึ ่งไม่สามารถที่จะขยายเขตไฟฟ้าออกไปได้ หากพื้นที่แปลงที่กล่าวมาอยู่ใน
โครงการพ้ืนที่ของ คทช. ตามที่ท่านได้กล่าวชี้แจงมาก็จะได้ทำการขอขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนชาวบ้าน 
ซึ่งปัจจุบันการใช้งานไฟฟ้าคือการใช้หนึ่งเครื่องแปลงไฟและใช้ต่อ ๆ กันไป หากมองไปในระยะยาวอาจจะเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ จึงอยากให้ท่านทำการสำรวจในพื้นทีข่องหมู่ที่ 6 ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กระผมต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับ พื้นที่โซนบนหมู่ 6 
บ้านหัวนา ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการของ คทช. ใช่หรือไม่ครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 จากที่ท่านได้กล่าวชี้แจงมามีระบุว่ามี
พ้ืนที่ของหมู่ที่ 6 แต่ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ใด ซึ่งปัญหาที่เกิดเป็นเรื่องของพื้นฐานในการดำรงชีพเรื ่องของไฟฟ้า    
เรื่องของปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ จึงอยากทำการขับเคลื่อนนำเรื่องการขอเข้าโครงการเพ่ือดำเนินการ
ให้รวดเร็ว เพราะมีการร้องขอจากประชาชนมาเป็นระยะเวลาที่นานมากมีปัญหาเรื่องของการใช้งานในพ้ืนที่ป่า
ไม้ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นนะครับ หากตรวจสอบดูจากแผนผัง
แผนที่จะเป็นพื้นที่บริเวณวัดหัวนา และขออนุญาตตอบตามหลักการกระผมจะฝากรายละเอียดข้อมูลของ
โครงการ คทช. สามารถตรวจสอบได้ว่ามีพื้นที่ใดที่เข้ารวม สามารถใชระบบสาธารณูปโภค สามารถขอใช้พ้ืนที่
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ภายใต้ขอบเขตของโครงการ คทช. ได้ถึงไหน ซึ่งสามารถศึกษาขอมูลจากรายละเอียดได้เลย แต่หากมีความ
ต้องการนอกเหนือจากรายละเอียดต้องดำเนินการให้ คทช. ให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย  โดยผ่าน คทช.อำเภอ              
ผ่านมายัง คทช.จังหวัด ให้เห็นชอบพื้นท่ีเป้าหมาย พ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากรายละเอียดก็มีการดำเนินการขอเข้า
มาต้องการระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องทำการผลักดันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายก่อน 
ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ม่อนปิ่น หมู่ที ่ 12 ขออนุญาตสอบถามขณะนี้พื ้นที่โครงการ คทช. ของตำบลม่อนปิ่น อยู่ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนใด ถึงข้ันตอนการลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานหรือว่ายังไม่ถึง อยากทราบว่าสถานะการปฏิบัติงาน
อยู่ในขั้นตอนใด ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ขออนุญาตตอบ ณ ตอนนี้ คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้จัดทำเอกสารหนังสือไปยังกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ได้นำเข้ายังคณะกรรมการการ
พิจารณาเห็บชอบในหลักการ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีสั ่งการมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม ว่าจะต้องมอบพื้นที่เป้าหมายให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี ่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นจึง
ดำเนินการเห็นชอบในหลักการเหลือเพียงนำส่งเอกสาร ใบอนุญาตออกมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้ทำ
หนังสือแจ้งมายังอำเภอ อำเภอจึงลงท้องถิ่น เพราะฉะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานก็ใกล้ขึ ้นขั้นตอนนี้แล้ว           
และต้องรอความเห็นชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้คือรอการได้รับอนุญาตคับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 กระผมอยู่ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 มีโครงการ คทช. 
อยู่ด้วย กระผมขออนุญาตสอบถามนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ว่าพ้ืนที่ของ คทช. มีลักษณะเป็นรูปแบบแปลง
เช ่นไร แบบมีหล ักฐานหรือไม ่ม ีหล ักฐาน เพราะพื ้นที ่ของหมู ่ท ี ่  5 บ ้านลาน มีพื ้นที่ค ่อนข้างเยอะ                        
พี่น้องประชาชนได้สอบถามมาบางครั้งก็เป็นการรังวัดของกรมป่าไม้ บางครั้งการเป็นการรังวัดของอุทยาน
แห่งชาติ อยากทราบว่าเป็นการรังวัดของหน่วยงานใด พื้นที่ใดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ของ คทช. ขออนุญาต
สอบถาม ขอบคุณครับ 
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 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

 นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จุดที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการไปแล้วและปัจจุบันเป็น
เช่นไร ซึ ่งโครงการ คทช. เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที ่ป่าไม้ ที ่ยังคงค้างอยู ่ด ้วย               
จากเดิมจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นแบบ สทก.1 (สิทธิทำกิน) ต่ออายุ 5 ปี ซึ่งพอหมดอายุก็ไม่ได้ทำการต่ออายุและ
ยังคงใช้ใบที่ยังหมดอายุอยู่นะครับ ต่อมามีการสำรวจตามเอกสารสิทธิ์ 30 มิถุนายน สิ่งที่กระผมต้องการจะสื่อ
คือเอกสารยังมีการคั่งค้างติดค้างอยู่ ซึ่งใช้ข้อมูลแปลงเดิมนำแปลงของ สทก. เดิมนำมาทำเป็นแปลงรวม โดยมี
ข้อมูลแปลงเดิมเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อทำการขออนุญาตตาม คทช. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอบถามมาว่าแปลง
พื้นที่เป็นรูปแบบแปลงเช่นไร คือปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ไว้ในครอบครอง เพราะฉะนั้นโครงการ 
คทช. เข้ามาควรดำเนินการตามโครงการ คทช. ไว้ก่อน เพียงแต่โครงการของ คทช. ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวการลด
สิทธิ์ของการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินไว้ครอบครอง อาทิเช่น พ้ืนที่ที่มีโฉนดที่ดินก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ขออนุญาตเรียนสอบถามจะมีพื้นที่แบบ 
สทก. แบบ ส.ป.ก. พอได้ตรวจสอบพื้นที่ของลุ่มน้ำฝางครั้งก่อนได้กล่าวว่ามีการยกเลิก เหลือเพียงแค่ สทก.       
ซึ่งรายละเอียดที่กระผมกล่าวมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวโยงหรือไม่ครับ หากไม่มี
เอกสารสิทธิ์หรือถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับ คทช. หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สทก. ย่อมาจาก สิทธิทำกิน สปก. ย่อมมาจาก เอกสารแสดง
สิทธิ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สทก. ออกโดยกรมป่าไม้ สปก. ออกโดยสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เดิมจากการจัดทำ สปก. จะเข้าดำเนินการโดยพื้นที่โซน A ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติไป
ดำเนินงานจาก สปก. จากท่ีท่านกล่าวมาในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 บ้านลาน ไม่มีพ้ืนที่ของ สปก. แล้ว แสดงว่า สปก. 
ได้คืนพ้ืนที่ให้กับกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว จะกลายเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ทั้งนี้กระผมได้รับฟังว่า
เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวน ซึ่งชัดเจนครับ ว่าการดำเนินการของ คทช. จะดำเนินการในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติเท่านั้น หากเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติจะเข้าข่ายรถไฟขบวนที่สี่ ทางอุทยานแห่งชาติได้ออก
กฎหมายกำลังดำเนินการอยู่จะได้ออกกฎหมายเป็นป่าอนุรักษ์ต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตสอบถามของหมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม 
เป็นพื้นที่ของป่าสงวน ส่วนมากพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นพื้นที่ด้านบนจะไม่มีใบถือครองเอกสารสิทธิ์ บางครั้งพื้นที่
หนึ่งแปลงอาจจะคาบเกี่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน จึงอยากจะสอบถามว่าหากมีการคาบเกี่ยวกัน
เกิดข้ึนยังจะสามารถทำเป็นพ้ืนที่ของ คทช. ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กระผมได้ทำการเข้ามาตรวจสภาพพื้นที่ป่ามีเจ้าหน้าที่ให้ดู
แผนที่แบบ Google Earth และได้ทำการวงทำเครื ่องหมายไว้หมดระบุว่าพื ้นที ่ส่วนนี ้เป็นของบุคคลใด 
นอกเหนือจากพ้ืนที่ คทช. ที่มีระบุอยู่นี้ เป็นการสำรวจเพ่ิมเติมไว้แล้วเป็นพ้ืนที่เป้าหมายต่อไป พ้ืนที่บริเวณวัด
บ้านม่วงชุมมีร่องรอยการใช้งานที่ยังมีอีกมากมายนะครับ ตรงส่วนนี้จะต้องทำการจัดพ้ืนที่ให้หมดภายใต้กรอบ
ที่หนึ่ง คือ การทำงานแบบลุ่มน้ำสามสี่ห้าก่อนมติ ต้องไปตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศของปี 2545 อีกครั้ง 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติก็จะต้องดำเนินการตามกรอบของอุทยานแห่งชาติจะทำการเข้าไปในเขตป่าสงวนไม่ได้
ครับ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นหากอยู่ในพื้นที่เขตป่าอุทยานแห่งชาติก็จะต้องรอ
ให้มีมติต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามโครงการ คทช. บางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการยังสามารถ
เสนอจัดทำได้หรือไม่ ในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าทำพ้ืนที่ใช้ตั้งแต่ก่อนปี 2541 อาจจะเกิดการตกหล่นจากการ
สำรวจ จึงอยากสอบถามหากบางพ้ืนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่มีพ้ืนที่ก่อนปี 2541 ยังสามารถดำเนินการได้
หรอืไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เอาเป็นว่าขบวนที่หนึ่งลุ่มน้ำสามสี่ห้าเข้าทำประโยชน์ก่อนปี 
พ.ศ. 2545 เรียกว่าก่อนมติใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 ในการสำรวจตรวจสอบร่องรอยการทำกินจะเป็น
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เป้าหมายของกลุ่มแรก ซึ่งยังดำเนินการยังไม่หมด จากที่ท่านสมาชิกสอบถามมาว่ายังมีการเพิ่มเติมอีกใช่หรือไม่ 
ต้องตอบว่าต้องดำเนินการในรอบต่อไปครับ จนเต็มพื้นที่ของโครงการ คทช. ครับ ต่อมาหลังมติ คือ เป็นการ
เข้าทำประโยชน์ปี 2545 – 2557 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2557 เป็นตัวตรวจสอบร่องรอยในการทำ
กิน ซึ่งจะสอดคล้องกับคำสั ่งของ คสช. ที่ 66/2557 กรณีผู้ยากไร้ เหมือนเป็นการผ่อนผันผ่อนปรนให้ 
ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่  4 ขออนุญาตสอบถามพื้นที่ทำการเกษตร
ของกระผมซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตหมู่ 5 บ้านลาน  ถือใบ สทก.1 น่าจะออกประมาณปี 2520 หากจำไม่
คลาดเคลื่อน กระผมจึงอยากจะสอบถามว่าใบ สทก.1 ของกระผมกับโครงการ คทช. อยู่ในเงื่อนไขใช่หรือไม่ 
กระผมจะต้องดำเนินการเช่นไรขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ขออนุญาตตอบ สทก.1 คือ ข้อมูลเดิมที่นำมาจาก คทช. 
เอกสารที่ท่านได้ถือครองไว้ สทก.1 ซึ่งหมดอายุไปแล้วเป็นการแก้ไข้ปัญหางานที่ยังคงค้างของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ คทช. ช่วยแก้ไขปัญหาจากที่ได้ถือครองเอกสารที่หมดอายุ  จึงได้มาจัดรูปแบบใหม่ของ 
คทช. จึงจะเกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ในระเบ ียบวาระนี้ เป ็นการปร ึกษาหาร ือร ่วมก ันนะคร ับ  โครงการนี้ ถ ือว ่า เป ็นของขว ัญป ี ใหม่                           
จากท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ์ จันทร์ โอชา มอบให้กับประชาชนพี่น้องชาวบ้าน จากที่ไม่มีใบสิทธิทำกิน
หรือมีเอกสารที่หมดอายุไปแล้ว การปฏิบัติงานในส่วนนี้ก็ได้ทำการเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดตาม
ความเข้าใจของกระผมนะครับ เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จ ันทร์คำ นักว ิชาการป่าไม้ปฏ ิบ ัต ิการ  กระผมขออนุญาตชี ้แจงถึงโครงการของ คทช.                
ตามรายละเอียดจะเห็นได้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ท่ีเหลืออยู่รอบพื้นโครงการ 
 เพื่อรับรองสิทธิในการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎรในชุมชนพื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ำ
แม่ฝาง ตำบลศรีดงเย็น ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ ตำบลสันทราย ตำบลแม่งอน ตำบล
แม่คะ ตำบลโปร่งน้ำฝาง ตำบลม่อนปิ่น ตำบลเวียง อำเภอฝาง ตำบลท่าตอน ตำบลแม่สาว ตำบลแม่นาวาง 
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ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียง ให้ได้สิทธิในการครอบครองที ่ดินโดยถูกต้อง  ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
 เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการให้ดีขึ้น 
 เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ พิทักษ์ป่า อีกทั้งเป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพของชุมชน
ในพ้ืนที่ และการดำเนินการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ 
 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือ การขนส่ง การสร้างถนน ปรับปรุงเส้นทาง การไฟฟ้า 
ระบบส่งน้ำ แหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก อาคารหรือลานในการจัดสินค้า และบริการอื่น ๆ  เพื่อต่อยอดผลิตผลทาง
การเกษตร และอาคารเอนกประสงค์ เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สนับสนุนการดำรงชีวิตและพัฒนา
อาชีพของราษฎรในพื้นที่ โดยในการดำเนินการต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียของคนในพื้นที ่

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  ขออนุญาตสอบถามทุกครั ้งที ่ตำบลม่อนปิ่น                       
จะดำเนินการจัดสร้างอาคาร สร้างบ้านของตนเอง ต้องดำเนินการยื่นเอกสารแบบขออนุญาตในการที่จะสร้าง
บ้าน บางครั้งนายกได้ดำเนินการเซ็นเอสารให้ แต่ไม่รู้ว่าอยู่บริเวณพื้นที่ใดต้องอาศัยข้อมูลจากทางกองช่าง                 
ในการพิจารณา ไม่รู้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือไม่ อาทิเช่น หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 7 บ้านสวน
ชา หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 บ้านลาน มีบางพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ หมู่ที่ 11              
ป่าคา อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ จะต้องศึกษาเพราะว่ามีความก้ำกึ่งระหว่างพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและ
พื้นที่ของกรมป่าไม้ บางครั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่เขตป่าไม้และอีกพื้นที่อยู่เขตอุทยาน พื้นที่ที ่เป็นปัญหาคือ                
บ้านป่าคา บ้านขอบด้ง บ้านสวนชา บ้านม่วงชุม บ้านลาน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 น่าจะอยู่ในพื้นท่ีของอุทยาน
แห่งชาติ บางครั้งการจัดทำถนนเข้าพื้นที่ก็มีปัญญาเรื่องของพื้นที่เขตป่าไม้อาจจะเกิดปัญญาหาทางคดีความ   
ซ ึ ่งองค์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อนปิ ่นจะต้องดำเน ินการพัฒนาเพื ่อพี ่น ้องประชาชนตำบลม่อนปิ่น                     
แต่กลับกลายเป็นการดำเนินการแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นการดำเนินการที่บุกลุกพ้ืนที่ป่าจะมีปัญหาอยู่เรื่อย ๆ 
และบางพื้นที่ของหมู่บ้านเวียงหวายมีโฉนดที่ดิน บางพื้นที่ไม่มีโฉนดที่ดิน มีความขัดแย้งกันมาตลอดไม่รู้ว่า
จะต้องดำเนินการเช่นไร จะให้ดำเนินการเซ็นเอกสารสร้างบ้านก็ยังดำเนินการไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าควรดำเนินการ
เช่นไร ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จ ันทร ์คำ น ักว ิชาการป่าไม ้ปฏิบัต ิการ  ขออนุญาตแยกออกเป็นแต่ละประเด็นนะครับ                
ประเด็นที่หนึ่ง จะต้องรู้ว่าพื้นที่เป็นเขตรับผิดชอบเป็นของส่วนงานใดก่อน แนวเขตอุทยานแห่งชาติและ         
แนวเขตของป่าสงวนกระผมจะส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับกองช่างเพราะจะได้รู้แนวขอบเขตต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้
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รู้แนวเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือนำไปใช้ในการพิจารณาการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
ของที่ดินที่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเด็นที่สอง การดำเนินการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการเข้าทำ
ประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต อาทิเช่น การสร้างถนน จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563             
ที่ให้แจ้งพื้นที่ที่ส่วนราชการได้เข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน โดยมีการขยายเวลาอีก 
120 วัน ให้ส่วนราชการแจ้งเข้ามาว่าได้ดำเนินการตรงส่วนใดไปแล้วบ้าง ซึ่งหมดเวลาไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 
พอกลับถึงสำนักงานกระผมจะตรวจสอบให้และแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้อีกครั้ง ว่าได้ทำ
การแจ้งการดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ของหน่วยงานหรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 กระผมของอนุญาตสอบถาม
เกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการหลวงอ่างขาง ซึ่งจากที่ตรวจสอบดูมีพื้นที่ของตำบลแม่งอนและตำบลม่อนปิ่น       
ไม่ทราบว่าพื้นที่โครงการหลวงอ่างขางได้เข้าร่วมโครงการของ คทช. หรือไม่ เพราะพื้นที่ด้านบนมีพื้นที่ทำกิน
ของประชาชนอยู่ด้วย อาทิเช่น การทำถนน การขอใช้ไฟฟ้า จะต้องทำการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากโครงการ
หลวงอ่างขาง จึงอยากสอบถามว่าพ้ืนที่ด้านบนสามารถเข้าร่วมโครงการ คทช. ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ขออนุญาตชี้แจงนะครับ กระผมทำโครงการ คทช. และ
จะต้องทำเกี่ยวกับโครงการหลวงด้วย โครงการหลวงเดิมได้รับอนุญาตตามมาตรา 19 เป็นอำนาจของอธิบดี
กรมป่าไม้ ให้เจ้าพนักงานป่าไม้มีอำนาจปรับปรุงฟื้นฟูดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำหรับโครงการหลวง           
อ่างขางก็จะต้องทำการขออนุญาตเช่นเดียวกัน ขออนุญาตตามมาตรา 16 เหมือนกับ คทช . เจ้าหน้าที่พ่ึง
ตรวจสอบสภาพป่าของโครงการหลวงอ่างขางทำภาพรวมทั้งหมดไป เบื้องต้นขอกล่าวก่อนว่าโครงการหลวงอ่าง
ขางไม่มีพ้ืนที่ คทช. อยู่นะครับ จะต้องรอให้เป็นการดำเนินการในขบวนครั้งต่อไป ซึ่งโครงการหลวงก็ได้ทำการ
ขอเช่นเดียวกันขอตามมาตรา 16 ไว้ เป็นทั้งพื้นที่งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางและพื้นที่แปลง
เกษตรกรของสมาชิก คือโครงการหลวงขอไว้ให้ด้วยนะครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผม                           
รศ.ดร.ว ิช ัย ฉัตรทินวัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่  กระผมขออนุญาตสอบถาม                   
กระผมเชื่อว่าจะต้องมีคำถาม หากทำการสมมุติว่ามีราษฎรอยู่ 5,000 คน ราษฎรทั้งหมดจะมุ่งเป้าเข้ามา
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สอบถามยังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหรือท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ตกลงพื้นที่เขาตนอยู่ในการเข้าร่วม
ของโครงการใช่หรือไม่ กระผมคิดว่าประเด็นส่วนนี้สิ่งที่ควรจะตอบกับราษฎรทุกคนก็คือ แผนที่ที่ปรากฏพ้ืนที่มี
พื้นที่ของตนอยู่หรือไม่ หากไม่อยู่ในพื้นที่โครงการสามารถเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งกระผมเล็งเห็นความเสี่ยง แน่นอน
ว่าจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการจัดการตรงนี้ จึงอยากเสนอให้ท่าน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการมอบข้อมูลรายละเอียดให้กับกองช่าง หากมีประชาชนที่ต้องการสอบถามให้เข้ามา
สอบถามยังกองช่าง หรือมอบข้อมูลให้กับประชาชนที่มีศักยภาพในการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบได้ 
กระผมคิดว่าอาจจะเป็นการง่ายกว่าที่จะต้องตอบคำถามว่าอยู่ในพื้นที่โครงการหรือไม่  ขออนุญาตเสนอ        
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเห็นเช่นไรครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นการเสนอที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูล เมื่อก่อนการ
ตรวจสภาพป่าจะต้องเดินสำรวจ แต่ปัจจุบันสามารถตรวจสอบจากแอพพลิเคชั่น Google Earth ได้แล้วครับ 
กระผมจะนำข้อมูลไว้ให้กับกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้งานครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผม                           
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระผมขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 
หากมีประชาชนเข้ามาสอบถามยังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ว่าพื้นที่ตนไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของ คทช. 
แต่ต้องการที่จะเข้าร่วมจะต้องทำเช่นไร ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ยังสามารถขยายพ้ืนที่ของ คทช. 
ขอเข้าร่วมภายใน 180 วัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เสนอสามารถส่งเรื่องเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อย่างที่กระผมได้กล่าวไปรถไฟขบวนแรกยังไม่เต็มพื้นที่ตาม
ภาพถ่ายอากาศปี 2545 และยังจะมีรอบการสำรวจต่อไป จากที่อาจารย์ได้สอบถามชาวบ้านยังสามารถเข้าอยู่
ใน คทช. ได้ยังไง จะต้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหนังสือระบุพื้นที่บ้านเลขที่นี ้อยู่ตำแหน่งใด        
ทำแผนที่จำลองว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสามสี่ห้าและต้องมีร่องรอยพื้นที่ทำกินตามภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 
และจึงจะทำเรื่องผ่านมายังอำเภอ เพราะมี คทช. อำเภออยู่ และนำเรื่องเข้าสู่จังหวัดรอการประชุมให้กำหนด
เป็นพื้นที่เป้าหมายต่อไป เพื่อให้กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวว่าอยู่ในขอบเขตขั้นตอนหรือไม่ 
ขัน้ตอนจะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตสอบถามเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากมีประชาชนมาติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ 
คทช. เจ้าหน้าที่ส่วนงานใดจะเป็นผู้รับเรื่องครับ และเรื่องของการสำรวจพื้นที่จะต้องเป็นของกองช่างนะครับ 
สำหรับการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายและทำการเสนอไปยังอำเภอเป็นขั้นตอนต่อไป จึงอยากสอบถามท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนงานใดที่จะรับผิดชอบการรับเรื่องจากประชาชนครับ 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งการประสานงานจะต้องดำเนินการผ่านกองช่าง            
เป็นอันดับแรก กองช่างเสนอมายังสำนักปลัดทำการเสนอมายังนายก และจะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั ้งแต่
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือสอบถามพ้ืนที่เป้าหมายว่ารายละเอียดที่ดินเป็นเช่นไร ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนนี้ก่อน 
หากมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทางสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผม                           
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระผมขออนุญาตปรึกษาหารือเพ่ิมเติม 
กระผมเข้าใจว่า ณ ตอนนี้มีรถไฟอยู่ 5 ขบวน ขบวนที่หนึ่งคือลุ่มน้ำสามสี่ห้า แต่ว่ากลุ่มที่มีความต้องการ                 
อีกหลากหลายกลุ่มน่าจะอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งสอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนที่สูง กระผมคิดว่าจากรายละเอียด           
ที่ท่านนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการกล่าวมา พื้นที่บนที่สูงจะยังไม่สามารถเข้าโครงการของ คทช. ได้ในขณะนี้              
คงจะต้องรอรถไฟขบวนที่ห้าหรือขบวนที่สามที่จะต้องเริ่มดำเนินการ คำถามก็คือขบวนที่สอง สาม สี่ ห้า 
รัฐบาลจะมีแนวทางการเริ่มปฏิบัติงานเมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทางรัฐบาลกำหนดไว้ว่า ขบวนที่หนึ ่งปี  พ.ศ. 2560            
เริ ่มดำเนินการ ขบวนที ่สองลุ ่มน้ำสามสี ่ห้าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2560                    
เริ่มดำเนินการ ขบวนที่สามลุ่มน้ำหนึ่งสองทั้งก่อนและหลังมติปี พ.ศ. 2560 เริ่มดำเนินการ นโยบายรัฐบาลมี
กำหนดเริ ่มปี พ.ศ. 2560 แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ ่มดำเนินการ แต่ทั ้งหมดทั้งมวลสิ ้นสุดคือปี พ.ศ. 2579               
หากสอบถามว่าตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด ลุ่มน้ำสามสี่ห้าก่อนมติคือใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545 
ได้ดำเนินการไปแล้ว 25 พื้นที่ ส่วนขบวนที่สองใช้ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2557 ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เริ่มดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพราะฉะนั้นหากทำการร้องขอไปเร็วเท่าไหร่
ก็จะได้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร็วเท่านั้น ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติม กรณีใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2557 
ประชาชนสามารถทราบข้อมูลรายละเอียดได้จากหน่วยงานใด ว่าพ้ืนที่ของตนเข้าร่วมโครงการปีพุทธศักราชใด 
และทำการเข้าร่วมแล้วหรือไม่ จึงอยากจะสอบถามว่าสามารถรับทราบข้อมูลได้จากหน่วยงานใด ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

นายพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ , นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2557        
ที่กระผมใช้จะเป็นแผนที่จากหน่วยงานทหาร และทางส่วนราชการก็จะใชแผนที่ทางอากกาศแบบนี้นะครับ 
จากที่ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นสอบถามมาว่าประชาชนชาวบ้านต้องการที่จะทราบข้อมูลต้องทำเช่นไร หากพอมี
ความสามารถด้านแอพพลิเคชั่นสามารถเข้า Google Earth ได้ทันทีครับ แต่หากไม่สะดวกกระผมจะนำข้อมูล
และรายละเอียดทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากต้องการที่จะสอบถามสามารถเข้ามา
สอบถามได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เลย ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที ่ 5 ข้อที ่ 5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ               
เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
ท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ  เพื ่อจัดสรรที ่ดินทำกินให้ชุมชน         
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

ลำดับต่อไปท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
จะมาอธิบายเรื่องการเข้ามาจัดทำโครงการในพื้นที่ของบ้านหนองเต่าร่วมการดำเนินงานกับดอยคำนะครับ 
เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผม                           
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระผมจะอยู่สาขาที่เกี ่ยวกับการ             
คณะวิศวะอุตสาหการ จะสนใจเรื่องของโรงงานเป็นหลักจะทำเกี่ยวกับการบริหารการผลิตสินค้า การออกแบบ 
พัฒนา วางแผน และที่ภาควิชามีหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก เมื่อ 2 ปีที่แล้วมีนักศึกษาปริญญาโท            
เป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ที่ดอยคำได้มาทำหัวข้องานวิจัยกับกระผมเรื่องของการปรับปรุงสตรอว์เบอร์รี การผลิต         
สตรอว์เบอร์รีในโรงงาน พอได้มาศึกษาดูที่โรงงานก็เข้าใจว่าเรื่องของการผลิตก็สำคัญเรื่องของวัตถุดิบเป็นเรื่อง
ที่สำคัญมาก กระผมจึงศึกษาข้อมูลว่าวัตถุดิบนำมาจากสถานที่ใด จึงทราบว่าวัตถุดิบที่นำมาได้มาจากการ
ส่งเสริมเกษตรกรจากบ้านหนองเต่าเป็นหลักที่ทำการส่งเสริม จะมีบ้านป่าคาและบางส่วนจะอยู่บริเวณรอบ
โรงงาน จึงเป็นที่มาของการศึกษากระผมก็ยังเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรมาก่อน เพราะกระผมไม่มีความรู้
เรื่องการเกษตรแม้กระทั่งปุ๋ยยากระผมก็ไม่ทราบ จึงได้เข้ามาเรียนรู้ทำการวิจัย เรื่องของการพัฒนาเกษตรกร 
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ทำเรื่องของการทำต้นทุนให้การทางเกษตรกร เพราะเกษตรกรมักจะกล่าวว่าอยากจะให้
ต้นทุนสูงขึ้น โรงงานก็กล่าวว่าต้นทุนสูงขึ้นอาจจะไม่ได้ สิ่งที่กระผมต้องการที่จะทำคือต้นทุนที่แท้จริงคืออะไร
พยายามช่วยเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาหารือร่วมกัน นอกจากเรื่องของต้นทุนแล้วยังช่วยให้เกษตรกรได้ทำ
กิจกรรมในเรื่องของการลดความสูญเสีย ทำยังไงถึงจะช่วยพัฒนาเกษตรกรได้บ้าง แน่นอนว่าหากเป็นเกษตรกร
ของโครงการหลวงอ่างขางคงจะไม่อยากมากนักเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ซึ่งของดอยคำก็มีแต่เพียงแค่ว่า
กระผมเห็นโอกาสที่จะทำได้มากขึ้นเป็นผลดีกับเกษตรกร เมื่อ 2 ปีที่แล้วจึงได้เข้ามาทำความรู้จักกับเกษตรกร 
ปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กระผมเข้ามาเรียนรู้และได้ลงมือทำกับเกษตรกร แต่สิ่งที่กระผมต้องการจะปฏิบัติในปีนี้ก็
คือ เรื่องของการพัฒนาชุมชนโดยที่พยายามจะยกระดับทักษะของเกษตรกร แต่สิ่งที่ทำเม่ือสองปีที่แล้วปัญหาที่
ตามมาคือส่วนใหญ่ของเกษตรกรจะเป็นชนพ้ืนที่สูงเขียนหนังสือไม่ได้ เพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งที่กระผมต้องการที่จะ
ช่วยก็คือทำยังไงให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้สร้างคนรุ่นใหม่โดยการใช้แนวคิดในการจัดการความรู้ จึงเป็นที่มา
ของหัวข้อวิจัยการพัฒนาชุมชนยกระดับหมู่บ้านหนองเต่าเพ่ือให้เกิดการปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ด้วยการจัดการความรู้ ซึ่งในส่วนที่กระผมจัดทำในตอนนี้นั้นโดยทั่วไปแล้วอยากจะให้เหมือนปีที่ผ่านมา และสิ่ง
ที่กระผมอยากจะแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทราบ สิ่งที่กระผมจะทำในปีนี้จะ
เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กลุ่มของชาวบ้าน กิจกรรมที่กระผมจะจัดทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในหมู่อื่น ๆ            
ก็อยากจะเรียนเชิญให้มาร่วมศึกษาไปด้วยกัน สิ่งที่กระผมจะทำก็มีพวกการดูแลแปลง ลดการสูญเสีย ซึ่งจะมี
วิทยากรจากเกษตรอำเภอ จากโครงการหลวง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาช่วย
ให้ความรู้กับเกษตรกร สิ่งที่กระผมจะจัดทำคือจะนำวิทยากรมาให้ความรู้ จึงต้องทำการปรึกษาท่านนายกและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หากกระผมนำวิทยากรมาให้ความรู้กับบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านอื่นอยากได้ความรู้ด้วย
เรียนเชิญสามารถมารับฟังได้เลยนะครับ สิ่งที่ต้องการคือให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถยกระดับตนเองให้มี
ความรู้ได้ สิ ่งที่กระผมต้องการทำก็คือพยายามนำหลักการในโรงงานเรื่องของการบริหารคุณภาพ การทำ
กิจกรรมกลุ่มนำมาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรนะครับ และสิ่งที่ท้าทายก็คือเกษตรกรเป็นชนพื้นที่สูงเป็นชนเผ่า 
กระผมจึงจัดทำเป็น 5 หัวข้อ เรื่องของการดูแลแปลง เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อเพิ่มผลผลิต แนวทางการลด
ต้นทุน และทำยังไงที่จะให้ได้ต้นทุนของเกษตรกร ตอนนี้กระผมรับสมัครเกษตรกรประมาณ 40 ราย แต่ที่บ้าน
หนองเต่ามีคนสมัครเข้ามาจำนวน 47 - 50 ราย ที่ผ่านมามีการจัดอบรมใช้เทคนิคที่ใช้กับโรงงานมีการจัดทำ
คู่มือสำหรับเกษตรกรในการจัดทำแปลง และได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างของดินเพ่ือให้ความรู้ว่าควรจะใส่ปุ๋ยยาเช่น
ไร กระผมได้เข้าร่วมการประชุมกับโรงเรียนบ้านม่วงชุมด้วย เพราะกระผมได้ขอรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
บ้านม่วงชุมให้มาช่วย ซึ่งบ้านม่วงชุมมีลูกของเกษตรกรมาเข้าเรียนเยอะ ดังนั้นทางโรงเรียนก็จะมีกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้กระผมจึงมีแนวคิดว่าหากทำการปลูกฝังความรู้ไปในครัวเรือนผ่านทางเด็กเยาวชนให้เข้ามาอยู่ในสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งทางอาจารย์ครูได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุน  กระผมก็จะเข้ามามอบความรู้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กที่มีความสนใจพอเรียนเสร็จก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในบ้านของตนเอง โดยรวมก็จะเป็น
การสร้างองค์ความรู้ เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมที่กระผมดำเนินการ กระผมนำมา
ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพ่ือให้เป็นผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้วย 
หากมีหมู่บ้านใดที่สนใจจะนำเกษตรกรเข้าร่วมรับความรู้ยินดีและเรียนเชิญนะครับ ซึ่งปีนี้กระผมก็หวังว่า
เกษตรกรจะสามารถแต่งตั้งกองทุนกิจกรรมที่จะลดต้นทุน เพราะตอนนี้เรื่องของปุ๋ยยามีราคาที่สูงมาก โดยรวม
แล้วก็อยากจะให้ความรู้กับเกษตรกรเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านนายก 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการให้มานำเสนอโครงการ
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่ากระผมทำงานวิจัยเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรยกระดับด้วยนวัตกรรมการจัดการ
ความรู้จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องของการให้ความรู้ในการอบรมมีการสอนเกษตรกรจากวิทยากรหลากหลายที่ 
ซึ่งกระผมจะทำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งเรื่องของ คทช. ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมีการ
จัดให้ความรู ้กับเกษตรกร เรื ่องการใช้แอพพลิเคชั ่น Google Earth และรายละเอียดของโครงการ คทช.                 
ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร เพราะในความคิดของกระผมเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับ เกษตรกรในทุกด้าน             
แต่จะพยายามเน้นเรื่องการลดต้นทุนการจัดการภายในพื้นที่ของตนเอง และกระผมจะนำข้อมูลการปฏิบัติงาน
มารายงานผลให้กับทางสมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว โดยรวมประมาณนี้ครับท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต้องขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
กระผมมีข้อสอบถามเป็นการดำเนินงานเรื ่องของผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด หรือเพียงแค่เรื ่องของ         
สตรอว์เบอร์รีเพียงเรื่องเดียวก่อนครับ เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก             
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผม                           
รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตอนนี้ โครงการในการวิจัยของ
กระผมเป็นเรื่องของสตรอว์เบอร์รีเพียงเรื่องเดียวก่อนครับ แต่ในเรื่องของการอบรมแน่นอนว่าอาจารย์ที่เข้ามา
แต่ละท่านไม่ได้มีความรู้แค่เพียงเรื ่องของสตรอว์เบอร์รีแน่นอนครับ ดังนั้นกระผมเชื่อว่าสามารถที่จะนำ
เกษตรกรด้านอื่นนอกเหนือจากการปลูกสตรอว์เบอร์รีเกษตรกรด้านอื่น ๆ เข้ามาร่วมรับฟังได้ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ซึ่งในพ้ืนที่ของตำบลม่อนปิ่น ตอนนี้พืชผลผลิตหลักจะเป็นส้มสายน้ำผึ้ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลิ้นจี่ จะเป็นพืช
หลักของตำบลม่อนปิ่น การปลูกสตรอว์เบอร์รีส่วนมากจะเป็นการส่งเสริมจากโครงการเกษตรหลวงอ่างขาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านใดต้องการที ่จะสอบหารืออีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ             
หากไม่มี กระผมต้องขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้เข้ามาร่วมการประชุมเสนอรายละเอียดสำหรับการให้ความรู้ และบอกกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ในกับทางท่านสมาชิกสภา ท่านนายก และคณะผู้บริหาร ให้ได้รับความรู้ในการร่วมกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น 
และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าจะได้ร่วมปฏิบัติงานกับท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อีกต่อไป ขอบคุณครับ            
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รู้สึกยินดีและ
ขอบคุณท่านพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  และท่าน รศ.ดร.วิช ัย ฉัตรทินวัฒน์             
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของตำบลม่อนปิ่น ในการร่วมกันช่วย
พัฒนาท้องถิ่น ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านได้มีการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป สำหรับกระผมรู้สึกยินดีและ
พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการร่วมกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ขอขอบคุณมา ณ อกาสนี้ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ระเบียบวาระที ่ 5 ข้อที ่ 5.1.4 การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ               
เพ่ือจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ต้องขอบพระคุณท่าน
พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และท่าน รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
         5.2.8 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต
         เสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่กองช่างได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ดังนี้ 
 1. โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 11 วันที่ 29 กันยายน 2564 โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช่อง ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ตามแบบ อบต.ม่อนปิ่น และ
แบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียวแบบ Rigid Frame สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
งบประมาณ 224,000.- บาท 
 2. จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
งบประมาณ 499,000.- บาท 
 3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 4.40 เมตร 
ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 28.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วย
แผ่นเหล็กรีดลอน และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด 2 นิ ้ว ชั ้น 13.50 ระยะทาง 805.00 เมตร หมู ่ 15                
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 305,000 บาท  
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      61 

 ข้อเท็จจริง 
 ผู้ใหญ่บ้านเด่นชัย และผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ได้ทำหนังขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างจำนวน 
3 โครงการ และกองช่างได้ดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างอีกครั้งตามความต้องการตามมติประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั ่งยืน จึงจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดโครงการเพ่ือ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจริง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 กองช่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี ่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก      

1 ช่อง ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ตามแบบ 
อบต.ม่อนปิ่น และแบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ชนิดช่องเดียวแบบ Rigid Frame สถานที่
ก ่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู ่ 13 งบประมาณ 
224,000.- บาท 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอมกรีตเสริม
เหล็ก 1 ช่อง ขนาด 2.10 x 1.80 
เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ อบต.
ม่อนปิ่น สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย 
หมู่ 13 

 

2 จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        
ล ึกเฉลี ่ย 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน 
บ้านเด่นชัย หมู่ 13 งบประมาณ 499,000.- 
บาท 

1. ก ่อสร ้างรางระบายน้ำแบบเปิด 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด
บริเวณประตูทางเข้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
7.50 เมตร 

 

3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 4.40 
เมตร ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 เมตร บรรจุ
น้ำไม่น้อยกว่า 28.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน 
และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.50 
ระยะทาง 805.00 เมตร หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ 
งบประมาณ 305,000 บาท 

1. ก ่อสร ้างถ ังเก ็บน้ำ คสล. กว ้าง 
4.40 เมตร ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 
เมตร บรรจุน ้ำไม่น ้อยกว่า 28.20 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคา
คลุมมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน Metal 
sheet  
2 .  ว า ง ท ่ อ ส ่ ง น ้ ำ  พ ี ว ี ซ ี  ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ ้ว ชั ้น 8.5 
ระยะทาง 84.00 เมตร  
3. ต ิดต ั ้งวาล ์ว เป ิด-ป ิด ขนาด ¾ 
จำนวน 10 จุด ที่ถังเก็บน้ำเก่า  
4. เพ่ิมท่อจ่ายน้ำ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด 
หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ 

 

นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15  
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 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่15 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย                 
ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15  

 โครงการเดิม  
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 4.40 เมตร            
ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 28.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วย
แผ่นเหล็กรีดลอน และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด 2 นิ ้ว ชั ้น 13.50 ระยะทาง 805.00 เมตร หมู ่ 15                
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 305,000 บาท  

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 1. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 4.40 เมตร ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 
28.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน Metal sheet  
 2. วางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 84.00 เมตร  
 3. ติดตั้งวาล์ว เปิด-ปิด ขนาด ¾ จำนวน 10 จุด ที่ถังเก็บน้ำเก่า  
 4. เพ่ิมท่อจ่ายน้ำ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ 

 เดิมจะเป็นท่อขนาด 2 นิ้ว ลดลงเป็น 1 ½ นิ้ว เพราะงบประมาณในการัดสร้างไม่เพียงพอ จึงให้กอง
ช่างดำเนินการออกแบบและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิน 
305,000 บาท ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตอนนี้เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
รายละเอียดเดิม ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.50 พอคณะผู้บริหารได้ดำเนินการสำรวจความเห็นจากชาวบ้านต้องการ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 จึงนำมาเสนอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการประชุมสภา ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                    
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว              
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ตามที่ได้ดำเนินการอนุมัติไปใน
ข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2564 อนุมัติไป 305,000 บาท ครั้งนั้นได้อนุมัติรายละเอียดเดิม ดังนี้ โครงการก่อสร้าง 
ถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 4.40 เมตร ยาว 5.10 เมตร สูง 1.80 เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 28.20 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.50                    
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ระยะทาง 805.00 เมตร หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 305,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเป็น ท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 รายละเอียดดังนี้ ขอบคุณครับ 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                  
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ขออนุญาตสอบถามรายละเอียด          
ท่านชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ รายละเอียดดังกล่าวได้รับการปรึกษาหารือประชาคมกับพี่น้องชาวบ้านหนองไผ่
แล้วใช่หรือไม่ครับ เรียนเชิญชี้แจงครับ  

นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่15 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย                 
ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ได้ทำการปรึกษาหารือกับ
ชาวบ้านหมู่ที่ 15 เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ  

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                         
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ระเบียบวาระที ่ 5 ข้อที่  5.2.8               
ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 1 5          
รายละเอียดเดิม ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.50 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ท่านใดต้องการที ่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี              
ขอมติที่ประชุมครับ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 

  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
         5.2.9 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
          คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 สำหรับบ้านเด่นชัยจะมีรายละเอียด
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการอยู่จำนวน 2 โครงการ คือ 
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ที ่ โครงการเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี ่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก      

1 ช่อง ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ตามแบบ 
อบต.ม่อนปิ่น และแบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ชนิดช่องเดียวแบบ Rigid Frame สถานที่
ก ่อสร้าง บ้านเด่นชัย หมู ่ 13 งบประมาณ 
224,000.- บาท 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอมกรีตเสริม
เหล็ก 1 ช่อง ขนาด 2.10 x 1.80 
เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ อบต.
ม่อนปิ่น สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นชัย 
หมู่ 13 

 

2 จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        
ล ึกเฉลี ่ย 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน 
บ้านเด่นชัย หมู่ 13 งบประมาณ 499,000.- 
บาท 

1. ก ่อสร ้างรางระบายน้ำแบบเปิด 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด
บริเวณประตูทางเข้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
7.50 เมตร 

 

 โครงการที่ 1 ตามความต้องการขอชาวบ้านไม่ได้ต้องการให้มีกำแพงหูช้าง ซึ่งแบบเดิมที่ได้ทำการ
เสนอไปจะมีกำแพงหูช้าง ทำให้การระบายน้ำเป็นได้ด้วยความยากลำบากอาจจะต้องทำการทุบทำลายแก้ไข
โครงสร้างและทำให้เกิดความล่าช้าเสียหาย จึงททำการปรึกษาหารือกับทางชุมชนและทางกองช่างทำการ    
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบไม่มีกำแพงหูช้างให้เป็นท่อลอดเหลี่ยมแบบธรรมดา งบประมาณโครงการคงเดิม 
224,000.- บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ระเบียบวาระที ่ 5 ข้อที่  5.2.9             
ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13  
งบประมาณโครงการคงเดิม 224,000.- บาท ไม่มีการเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ดำเนินการแก้ไขแบบเป็นท่อลอดเหลี่ยมแบบธรรมดาไม่มีกำแพงหูช้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ปฏิบัติหน้าที่
แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
          5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
         5.2.10 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ
           คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
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เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 เรื่องของการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงโครงการที่ 2 คือ 

 โครงการเดิม 
 จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
งบประมาณ 499,000.- บาท  

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 1. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบริเวณประตูทางเข้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร 

 ซึ่งทางบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 ได้มีการปรึกษาหารือว่าไม่เอาฝา และมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
จากแบบมาตรฐานเป็นแบบของ อบต.ม่อนปิ่น เพราะว่าจะได้พื้นที่ขนาดความยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วน          
ส่วนมาตรฐานจากเป็นการขอในส่วนพ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้านคือขอแบบมีฝาปิดบริเวณประตูทางเข้า และส่วน
ที่เหลือคือไม่ได้ขอใหม้ีฝาปิด งบประมาณคงเดิม 499,000.- บาท ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการของหมู่ทรี่ 13 บ้านเด่นชัย จ่ายขาดเงินสะสม  

 โครงการเดิม 
 จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร        
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ภายในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ 13 
งบประมาณ 499,000.- บาท  

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 1. ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 2. ก ่อสร ้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบริเวณประตูทางเข ้า ขนาดกว ้างเฉลี ่ย 0.30 เมตร                   
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร 
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 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารของท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น รางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบริเวณ
ประตูทางเข้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร การสร้างจะใช้แบบ
มาตรฐาน สำหรับรางระบายน้ำแบบเปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จะใช้แบบ           
การสร้างของ อบต.ม่อนปิ่น ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                    
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว            
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 สำหรับเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงคือ สามารถทำความสะอาดง่ายและสะดวก เพราะบริเวณตรงนั้นจะมีน้ำเหลือจากระบบน้ำประปาของ
หมู่บ้าน หากดำเนินการแบบสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบางครั้งหากมีดินหรือมีสิ่งปฏิกูลอยู่จะทำให้การทำ
ความสะอาดมีความยากขึ ้นและไม่สะดวกในการทำความสะอาด จึงขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดให้เป็น          
รางระบายน้ำแบบเปิด เพ่ือความสะดวกในการดูแลและการระบายน้ำครับ  

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                       
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการจะมีระยะทางทั้งหมด 146 เมตร เพราะว่าจากการ  
ลงพื้นที่สำรวจระยะทางจะได้เพียงเท่านี้ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะทาง เพราะด้วยความจำกัดของพ้ืนที่
จะได้เพียงเท่านี้ครับ ช่วงบริเวณประตูทางเข้าเป็นรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ยาว 7.50 เมตร และสำหรับราง
ระบายน้ำแบบเปิดจะมีระยะ 138.50 เมตร รวมกัน 146 เมตร ก็จะเท่าเดิมครับ ซึ่งจากรายละเอียดเดิมจะ
เป็นรางระบายน้ำแบบปิดทั้งหมด โดยทำการแก้ไขช่วงบริเวณประตูทางเข้าเป็นรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด  ยาว 
7.50 เมตร ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที ่ 5 ข้อที่  5.2.10          
ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13
งบประมาณโครงการคงเดิม 499,000.- บาท ไม่มีการเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ โครงการเดิมแบบมาตรฐานรางระบายน้ำแบบปิด ระยะทางความยาว 146 เมตร 
เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด ระยะทาง 138.50 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ     
มีฝาปิดบริเวณประตูทางเข้า ระยะทางยาว 7.50 เมตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ 13 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    15   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   5.3 เรื่องเพ่ือทราบ 
         5.3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปี      
          งบประมาณ 2564 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องเพื่อทราบ ข้อที่ 5.3.1 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งงบประมาณปี 2564 
งบประมาณที่ได้กันเงินเอาไว้ไปถึงขั้นตอนใด งบประมาณเหลือเท่าไหร่ โครงการที่ได้ดำเนินไปเรียบร้อยแล้ว
และยังไม่ได้ดำเนินโครงการ รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบ 
ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                      
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องเพื่อทราบ ข้อที่ 5.3.1 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  

 เรื่องเดิม 
 ตามคำสั่งที่ 499/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และมีหน้าที่ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
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พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ข้อเสนอความเห้นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอท้องสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6          
ข้อ 29 (3) ต่อไป 

 ทุกปีจะได้มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นในแตล่ะปี 
ในรอบของเดือนธันวาคมจะมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีที่ผ่านมา เดือนธันวาคมเป็น
ช่วงที ่มีการจัดการเลือกตั ้งยังไม่มีสภาท้องถิ ่น มีการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากส่วนที่เกี ่ยวข้องจากหัวหน้าสำนักปลัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             
ได้รวบรวมในส่วนของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมติดตามการใช้แผนงานแผนพัฒนาตำบล
ม่อนปิ่น ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ได้มีการขับเคลื่อนรายงานให้กับที่ปรุชมสภาท้องถิ่น จึงนำเรียนเข้ามารายงานให้กับทางสภาท้องถิ่นได้รับทราบ 
และเพื่อให้คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของตำบลม่อนปิ่นว่ามีปัญหามีอุปสรรคเป็นเช่นไร ในส่วนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล              
ม่อนปิ่น มีอยู่ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ 1 เรื่องของการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ 2 เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ 3 เรื่องของการพัฒนาในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ 4 เรื่องของการพัฒนาในด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ 5 เรื่องของการพัฒนาในด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ 6 เรื่องของการพัฒนาในด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ 7 เรื่องของการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 สำหรับข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอแนะปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนจำแนกได้ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จึงไม่ตอบสนองในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประชาชคมเรียงลำดับ
ความสำคัญของแผนพัฒนา 
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  ข้อที่ 2 การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาในแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณต์่าง ๆ  

 สำหรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานะการเงินการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อที่ 2 ควรดำเนินโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตมระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3 ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติรายจากประจำปีใน
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถดำเนินโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนได้ และส่งผลในความพึ่งพอใจในการบริหาร เนื่องจากไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ตามความต้องการ 
 จากที่กระผมได้กล่าวมาเป็นข้อเสนอแนะในการนำไปพิจารณาการบริหารจัดการของผู้บริหารใน
ปีงบประมาณต่อไป ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่  4 ระเบียบวาระที่ 5.3.1 รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กระผมมีเรื่องสอบถามอยู่ 2 เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หรือไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด กระผมตรวจสอบจากรายงานแจ้งว่าดำเนินการแล้ว           
แต่กระผมยังไม่รับทราบไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใดติดต่อมานะครับ 
 เร ื ่องท ี ่  2 เง ินเหล ือจ ่ายป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขยายผ ิวจราจรคอนกร ีตเสร ิมเหล็ก                 
ตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 

นายกลั่นกอง เชื้อคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 กระผมฝากเรื่องของโครงการหมู่ที่ 2 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องคลองส่งน้ำ กระผมขอฝากให้ดำเนินการติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินการของกองช่าง 
สำหรับโครงการของหมู่ที่ 2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องคลองส่งน้ำ นายกได้ประชุมกับทางอำเภอซึ่งได้รับ
รายละเอียดจากหมู่บ้าน โครงการนี้มีมติและงบประมาณก็ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นมีงบประมาณ
อยู่แล้ว โครงการนี้นายกเห็นควรว่าดำเนินการได้ทันทีเพราะว่ามีการประชาคมของหมู่ที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ที่จะนำไปใช้กับน้ำประปา ตอนนี้กระผมได้มีการประเมินราคาและจะต้องจัดทำเอกสารให้เป็นราคากลาง
ปัจจุบัน และกระผมจะได้จัดทำเอกสารเพื่อทำการอนุมัติต่อท่านนายกต่อไป เพราะว่าเดิมจะต้องรอระบบ
ประปาเดิมของงบประมาณ 2564 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงไม่ได้ดำเนินการให้ หากโครงการเดิมเสร็จ
เรียบร้อยก็จะได้ดำเนินการเรื่องของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าโซล่าให้อีกครั้ง 
เพื่อการต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ สำหรับหมู่ที่ 4 โครงการของปีงบประมาณ 2565 จะทำการใช้
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับเงินเหลือจ่ายของโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

 นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 โครงการปีงบประมาณ 2564 ของหมู่ 3 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และศาลาฌาปนกิจดำเนินการได้ถึงขั้นตอนใด ติดขัดเรื่องใดครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์งบประมาณปี 2564 
ตอนนี้ดำเนินการการทำราคากลางจะดำเนินการก่อสร้างเร็วนี้ หากดำเนินการราคากลางเสร็จสิ้นจะให้ทางห้อง
คลังประกาศให้ว่าอยู่ในขั้นตอนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ฌาปนกิจจะ
ดำเนินการต่อเนื่องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 

 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับโครงการเงินเหลือจ่าย
ของหมู่ที่ 8 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะและติดตั้งอาคารเตาเผาขยะ หากทราบว่าดำเนินการไปถึงข้ันตอนใด 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ โครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
จัดซื้อเตาเผาขยะและการก่อสร้างอาคารสำหรับเผาขยะ กระผมจะประสานไปยังหมู่บ้านเรื่องของที่ดินที่จะ
ดำเนินการก่อสร้าง อาจจะต้องให้ชาวบ้านจัดเตรียมพื้นที่ให้ เพราะสถานที่ที ่กำหนดมีอาคารหลังเดิมอยู่       
จึงอยากให้ดำเนินกการจัดเตรียมสถานที่ก่อน จึงจะกลับมาจัดทำเสนอราคากลางต่อไป สำหรั บการจัดซื้อ
เตาเผาขยะจะต้องดำเนินการจัดทำอาคารให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กระผมขอเสนอว่าการจัดทำรูปเล่นรายงานควรจะใช้รูปภาพที่เป็นสีในการรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
รับทราบ เพราะบางรายละเอียดควรจะเป็นภาพสีมากกว่าขาวดำในการรายงานนะครับ สำหรับระเบียบวาระที่ 
5.3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มี จะเข้าสู่ระเบียบ         
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที ่ 6 เรื ่องอื ่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น ท่านใดต้องการที่                 
จะปรึกษาหารือ เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 โครงการเรื่องการใช้เงินเหลือจ่ายของ
บ้านห้วยจะนุ เรื่องการก่อสร้างเมรุมาศได้มีการร้องขอมาด่วนเพราะเป็นเรื ่องจำเป็นของพี่น้องชาวบ้าน              
บ้านห้วยจะนุกังวลว่าโครงการจะตกหล่นไป จึงอยากทราบว่าได้ดำเนินโครงการถึงข้ันตอนใดแล้ว ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
เอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่น หมู่ที่ 12 กระผมขอชื่นชมการจัดทำเอกสารบันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ มีการใช้รูปภาพที่เป็นสี
ตัวหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ขอชื่นชมในจุดนี้ครับ แต่สำหรับเรื่องของเอกสารงบประมาณมีสมาชิกหลาย
ท่านไม่เข้าใจอยู่บ้างนะครับ จึงอยากให้ปรับปรุงเอกสารเรื่องของงบประมาณรวมไปถึงรายละเอียดที่มีความ
ซับซ้อนช่วยทำให้ละเอียดเข้าใจง่ายกว่านี้ครับ สำหรับเรื่องของโครงการหมู่ที่ 12 เรื่องของไฟกิ่ง หลังวัดบ้าน
ม่อนปิ่นจะมีไฟกิ่งอยู่จุดหนึ่ง สามารถทำการติดตั้งได้เพราะเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่เสาที่
จะต้องดำเนินการติดตั ้งเป็นเสาของบริษัทโทรทัศน์เครือข่ายหนึ ่ง จึงไม่สามารถดำเนินการติดตั ้งได้               
ทางคณะผู้บริหารเดิมได้แก้ไขปัญหาโดยการนำไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ไปติดตั้ง แต่ปีนี้ฝนตกเยอะน้ำเข้าภายใน
เครื่องจึงได้ทำการส่งซ่อมผ่านไประยะเวลาหนึ่ง หากทำการซ่อมไม่ได้ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นเครื่องตัวใหม่
ในการติดตั้งได้หรือไม่ครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคลองส่งน้ำที่เป็นปัญหา ซึ่งท่างรองปลัดได้ดำเนินการแก้ไข
ไปเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด ชาวบ้านก็ได้มีการสอบถามว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นพอจะทำเช่นไรได้บ้าง เพราะว่าดินที่ทำการขุดก็ได้นำไว้แถวนั้นไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ที่ประปาของ
หมู่บ้านนะครับ จึงอยากจะฝากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบว่าจะสามารถดำเนินการเช่นไรได้บ้าง                 
ซึ่งตอนนี้ได้มีขยะและน้ำเริ่มที่จะไม่ไหลมีสิ่งอุดตันแล้วนะครับ ขอฝากให้คณะผู้บริหารช่วยตรวจสอบและ                
ทำการแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาคณะผู้บริหาร
และกองช่าง หมู่ 3 จะมีการแยกการเดินสายไฟฟ้าที่บริเวณร้านประเสริฐพาณิชย์ ซึ่งได้ดำเนินการตัดระบบ
ไฟฟ้าเพราะมีประชาชนอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บริเวณทุ่งนามีประชากรที่มากขึ้น การใช้ไฟฟ้าก็มีมากขึ้นทำให้เกิด
ไฟฟ้าติดขัดไม่เพียงพอ ทางฝ่ายปกครองได้ดำเนินเรื่องของไปยังไฟฟ้า และทางกรมไฟฟ้าได้รับงบประมาณ
ดำเนินการไปแล้ว จึงอยากเรียนปรึกษาหากทางกรมการไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย ไฟกิ่งที่ใช้ส่องสว่าง
ตอนกลางคืนหากทำการตัดไฟฟ้าเพื่อรวมกับเส้นทางไปยังชุมชน ซึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
มีระบบที่ยริหารให้อยู่แล้ว แต่กรมไฟฟ้าได้ทำการไปปรับเปลี่ยนระบบจ่ายไฟต้องการให้มีเครื่องมือเพิ่มขึ้น      
และอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนให้ กระผมจึงเป็นกังวลว่าหากได้ทำ
การตัดไฟฟ้าไปแล้วไฟกิ่งภายในหมู่บ้านก็จะดับไปด้วยนะครับ จึงอยากสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น กองช่างจะดำเนินการเช่นไรครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
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นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ขออนุญาตสอบถามเรียนของ
การรับเสด็จ จะมีการรับเสด็จวันที่ 6-7 จึงอยากจะสอบถามว่าทางคณะผู้บริหาร ทางกองช่างได้ดำเนินการ
ตรวจสอบสถานที่แล้วหรือไม่ครับ กระผมไม่เห็นว่าจะมีงบประมาณส่วนใดที่จะนำมาเพื่อปรับปรุงนะครับ  
ประเด็นเรื่องที่สอง เรื่องถนนตั้งแต่วัดนอแลจะมีดินสไลด์จะต้องขอรถ JCB เข้าไปช่วยเหลือและนำรถดับเพลิง
ไปฉีดล้างด้วยนะครับ ประเด็นเรื่องที่สาม เรื่องของขยะตรงที่มีการทิ้งขยะ ณ ตอนนี้เริ่มมีการเผาแล้วนะครับ 
หากไม่รีบดำเนินการอาจจะเกิดไฟไหม้ป่าได้ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ ประเด็นเรื ่องของ
โครงการขออนุญาตใช้พื้นที่ กระผมอยากเสนอให้ทำทั้งหมดภายในครั้งเดียวไม่ต้องทำการแยกขอทำทีละ
โครงการเพ่ือการลดระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 6 ช่วงนี้จะเป็นเรื ่องของภัยแล้ง 
ตามปกติแล้วทางงานป้องกันที่ใช้รถดับเพลิง หากมีการขอรับการช่วยเหลือเรื่องน้ำจากบ้านห้วยหมากเลี่ยมช่วง
หน้าแล้งจะต้องทำการขึ้นไปบ่อยครั้ง ซึ่งการเติมน้ำแต่ละครั้งจะต้องทำการขอเติมน้ำจากพื้นที่ส่วนบุคคลของ
ชาวบ้าน ดิฉันจึงอยากเสนอให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบในการขออนุเคราะห์
ใช้งานด้วยนะคะ สำหรับประเด็นเรื่องของไฟกิ่งที่จะทำการสำรวจเพ่ิมเติมทั้งตำบล ซ่ึงดิฉันได้ดำเนินการจัดทำ
แล้วและส่งเข้าไปในกลุ่มการติดต่อสื่อสารของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำแล้วหรือไม่ เพราะคณะผู้บริหารจะจัดทำเป็นข้อบัญญัติตำบลจึงอยากให้รีบ
ดำเนินการทุกหมู่บ้านด้วยนะคะ ประเด็นเรื่องของรถแบคโฮ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องคอสะพานที่ชำรุดของหมู่ 6 
ผลกระทบต่อบ้านเรือน คอสะพาน และคลองส่งน้ำ หากคลองส่งน้ำเกิดการทรุดตัวลงจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา 
หากเป็นไปได้ช่วยแก้ไขหมู่ที่ 12 กับหมู่ที่ 6 พร้อมกันสำหรับการที่จะนำรถแบคโฮเข้ามาแก้ปัญหาภายใน
ตำบล หากดำเนินการในช่วงนี้ก็จะเป็นการจะทำที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำไหลผ่านไม่เยอะ
เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหานะคะ และขอฝากเรื ่องของลูกระนาด ไฟแจ้งเตือน ของกรมทางหลวงให้เร่ง
ดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

 นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางเข้าบ้านป่าฮ้ิน 
เกิดเหตุเช่นเดียวกับบ้านหัวหน้าครับ หากทำการประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบทหากขั้นตอนการ
ดำเนินการล่าช้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นพอมีแนวทางการแก้ไขปัญหาใดที่พอจะดำเนินการแก้ไข
ก่อนได้หรือไม่ครับ จากการปรึกษาหารือควรนำไฟสำหรับแจ้งเตือน ติดตั้งลูกระนาดบนถนน หรือจัดทำป้าย
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เตือน ซึ่งจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไม่มีสัญญาณเตือนหรือการทำให้รถชะลอในการขับขี่ กระผมจึงอยากจะ
ฝากให้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคลองส่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านเป็นกังวลว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้จริงหรือไม่ เพราะกังวลว่าจะเกิดการทรุดตัวลงก่อนได้รับ
ความช่วยเหลือ จึงอยากสอบถามไปยังคณะผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 กระผมขอเสนอเรื่องโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเฉพาะข้างทางถนนสายหลักของตำบลม่อนปิ่น เพ่ือให้มีความสะอาด สะดวกสบายในการ
สัญจร และอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของการลดอุบัติเหตุจัดทำป้ายไฟเตือน ป้ายแจ้งต่าง ๆ เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
และลดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา อีกเรื่องที่อยากจะเสนอโครงการโคกหนองนาโมเดลสำหรับท่องเที ่ยว  
กรมที่ดินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน อยากให้มีโครงการโคกหนอง
นาโมเดลสำหรับท่องเที่ยว เพ่ือลดการใช้สารเคมีปลูกพืชผักในครัวเรือนไว้กินเองเพ่ือเป็นตัวอย่างของตำบลอ่ืน 
อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการโคกหนองนา
โมเดลของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับตำบล ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 อยากฝากถึงโครงการใช้เงินเหลือจ่ายของ
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา จากการสังเกตก็ยังไม่ได้ดำเนินการเยอะพอสมควร ซึ่งของบ้านลาน หมู่ที่ 5    
ก็คงจะเป็นเรื่องของเมรุมาศของบ้านหนองบัวคำ หากมีงบประมาณก็อยากจะให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 
ฝากไปยังคณะผู้บริหารช่วยติดตามงานด้วยนะครับ ประเด็นที่สองเรื่องของกล้อง CCTV ของตำบลม่อนปิ่น       
ไม่ทราบว่าดำเนินโครงการถึงขั้นตอนใด เพราะได้อนุมัติไปค่อนข้างนานแล้วเพื่อความปลอดภัยภายในตำบล
ม่อนปิ่น อยากฝากให้คณะผู้บริหารติดตามด้วยครับ ประเด็นที่สามเรื่องของการติดติอประสานงาน อยากจะ
ฝากท่านประธาน ท่านนายก เรียนเชิญทางเจ้ากน้าที่กรมไฟฟ้า ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ด้านอื่นให้เข้าร่วม
การประชุม หากมีข้อสงสัยก็จะได้ทำการสอบถามได้ทันที อยากให้ทำหนังสือเรียนเชิญหน่ วยงานอื่นเข้าร่วม
ประชุมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 

 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่8 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สมศักดิ์ เกื ้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 8 เรื ่องขุดลอกลำน้ำแม่มาว     
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กระผมเคยเสนอให้เข้าไปยังแผนขอตำบล ในเรื่องของการขอสนับสนุนการใช้งานรถแบคโฮจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อยากจะขุดลอกลำน้ำแม่มาวของหมู่ 8 เพราะว่ามีสิ่งกีดขวาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร      
แต่อยากเสนอให้ดำเนินการจุดที่สำคัญไปก่อน อยากให้ติดตามและเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ อีกประเด็นเรื่อง
ของหินคลุกกล่องเกเบี้ยนของหมู่ 8 ระยะทาง 171 เมตร ซึ่งเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จึงอยากให้คณะผู้บริหารช่วยติดตามด้วยเพราะได้เสนอไปนานแล้ว มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
พิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 9 ประเด็นทีห่นึ่งเรื่องไฟกิ่งบ้านหลังเตา ซอย 5 ไม่เคยมีการติดตั้งไฟกิ่งเลยครับ ขออนุญาตเร่งรัดติดตาม
งานในส่วนนี้ให้กระผมด้วยครับ ประเด็นที่สองเมื่อสักครู่ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เรื่องของการขยาย
เขตไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย มีประชากรอยู่ประมาณ 30 กว่าหลังคาเรือนที่จะทำการขยายเขตไฟฟ้าไป  ซึ่งการ
กระจายกระแสไฟฟ้าไปยังปลายทางค่อย ๆ ลดลงไปจนไม่มีกระแสไฟฟ้าในที่สุดครับ เป็นผลกระทบที่ชาวบ้าน
ได้รับในการดำเนินชีวิตมาตลอดครับ ประเด็นที ่สามเรื ่องของผลกระทบจากถนนบ้านห้วยหมากเลี ่ยม             
การสร้างถนนไม่เป็นมืออาชีพไม่มีประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ขอให้กองช่างช่วยติดตามงานกับผู้รับเหมาให้
ด้วยนะครับ ประเด็นที่สี่เรื่องโครงการของปีงบประมาณ 2564 กระผมเห็นใจทางกองช่างในการปฏิบัติงาน
เพราะมีงานจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการต้องลงไปสำรวจพ้ืนที่ทุกงาน อยากให้มีการจัดจ้างงานให้หน่วยงาน
อื่นให้กระจายงานให้แล้วเสร็จ เพราะว่างบประมาณปี 2565 ก็จะต้องดำเนินการ และงานปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ก็ยังคั่งค้างอยู่ ขอให้เร่งติดตามงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                            
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 

  นายสุรพัศ วรรณะศรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของไฟกิ่ง     
หมู่ที่ 7 เส้นทางบริเวณข้างวัดบ้านสวนชา มีประชากรอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมีความมืดมองไม่สะดวกและอาจจะ
อันตรายต่อประชาชน ชาวบ้านได้ประสานมาว่าอยากได้ไฟกิ่งส่องสว่างในพ้ืนที ่จึงอยากจะฝากให้คณะผู้บริหาร
ช่วยพิจารณาดำเนินการให้ด้วยครับ อีกประเด็นเรื่องของรถ JCB อยากให้ทำการซ่อมแซมระบบทำความเย็น
ภายในรถ เพ่ือความสะดวกสะบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเอกภาค  จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
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นายประสงค์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
ประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 สำหรับบ้านม่วงชุมลานกีฬาพ้ืนที่บริเวณ
วัดม่วงชุม พ้ืนที่ตรงนั้นมีเด็กเยาวชนได้ไปใช้งานเล่นกีฬา ซึ่งการใช้งานในการเล่นกีฬามีความลำบากมีหญ้าขึ้น
สูง มีความไม่เท่ากันของพ้ืนที่ดินต่างระดับ จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ช่วยไปดำเนินการ
ปรับพื้นที่ต่างระดับให้มีระดับเดียวกัน เพื่อปรับปรุงให้กับเยาวชนในการใช้งานได้สะดวก ของให้ทางคณะ
ผู้บริหารช่วยประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นำรถมาปรับพื้นที่ให้ด้วย ของคุณครับ 

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                    
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น                

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอตอบประเด็นเรื่องของไฟกิ่ง จากที่นายกได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบในแต่ละหมู่บ้าน ก็ได้มีปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอยู่ นายกอยากจะสอบถามว่าไฟกิ่งของแต่ละหมู่บ้าน
ที่มีความซ้ำซ้อนกัน สามารถนำมากระจายให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีเพียงพอได้หรือไม่ หากจะให้นายกดำเนินการ
จะต้องจัดทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมแล้วจึงจะเสนอมายังสภาท้องถิ่น หลังจากที่สำรวจทุกหมู่บ้านมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พอนำข้อมูลมาส่งให้สำเสร็จนายกและกองช่างจะต้องดำเนินการลงพื้นที่ทำการ
สำรวจอีกครั้งหนึ่ง จึงจะจัดทำเป็นข้อบัญญัติและเสนอมายังการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งจะให้การดำเนินการ
รวดเร็วคงเป็นไปไม่ได้ หากอยากให้รวดเร็วนายกเสนอให้ถอดเสาไฟกิ่งที่มีความซ้ำซ้อนออกมากระจายให้กับ
พื้นที่หมู่บ้านอื่น อาทิเช่น บ้านเวียงหวายมีกิ่งกระจายตั้งแต่หน้าหมู่บ้านไปยังท้ายหมู่บ้านที่เป็นถนนหลั ก          
แต่สำหรับบ้านหลังเตากลับไม่มีไฟกิ่งติดตั้งเลย ซึ่งหากจะให้ความผิดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
ฝ่ายเดียวคงไม่ถูกต้อง จะต้องมีความผิดในเรื่องของการบริหารจัดการของหมู่บ้านด้วย หากนายกขอดำเนินการ
ถอดถอนของหมู่บ้านที่มีไฟก่ิงซ้ำซ้อนจะดำเนินการได้หรือไม่ ขอบอนุญาตสอบถามสมาชิกสภาครับ 

  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ทางบ้านลาน หมู่ที่ 5 มีความคิดเห็นว่า
อยากจะถอดถอนเสาไฟฟ้าที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดสร้างให้ นำไปให้กับบ้านที่อยู่ตาม
ซอยต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟกิ่งส่องสว่าง จะทำการถอดถอนเสาที่ไม่ได้ใช้งานหรือมีการซ้ำซ้อนกันออก  

 นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น               
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
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 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เอาเป็นว่านำไฟกิ่งไปติดตั้งยังสถานที่ที่ต้องการใช้งาน
จริงก่อน สำหรับพื้นที่ท่ีรอได้ก็ให้รอการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติต่อไป  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 

นายกลั่นกอง เชื้อคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
กลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 2 ขออนุญาตชี้แจงเรื ่องของไฟกิ่ง           
หมู่ที่ 2 พ่ึงจะเปิดใช้งานได้ 2 วัน หากจะทำการถอดถอนจริงกระผมเห็นควรว่าให้ดำเนินการนำมาไว้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก่อน เพื่อจะนำไปกระจายยังจุดต่าง ๆ ซึ่งหมู่ที่ 2 ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องติด
ตั้งอยู่ เพราะบางพ้ืนที่ยังไม่มีระบบไฟกิ่งส่องสว่างควบพื้นที่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น การรื้อถอนนั้นก็เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่หมู่บ้านของ
ท่านเอง หากพ้ืนที่ใดไฟส่องสว่างไม่เพียงพอก็นำไปติดตั้ง ณ จุดนั้น ย้ายจากบ้านของท่านไปยังพ้ืนที่บ้านตนเอง
จะดีกว่า  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ต้องกล่าวก่อนว่าไฟกิ่งที่ทำการติดตั้งเป็น
ของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ร่วมมือกันในการติดตั้งนะครับ และไฟส่งสว่างสีแสงก็เป็นของหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาติดตั้งให้ และมีการกำหนดจุดไว้แล้วว่าต้องติดตั้งตรงจุดใด หากจะทำการรื้อถอนจะต้องดำเนินการ
เช่นไร เพราะการติดตั้งมีระบบการติดตั้งของมันหากจะทำการรื้อถอนก็จะต้องมีระบบการรื้อถอนด้วยนะครับ  
หากจะทำการรื้อถอนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะต้องดำเนินการแจ้งไปยังกรมการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคหรือไม่ครับ เพราะมีการติดตั้งร่วมกันมาก่อนนะครับ และขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นระบบ
โซล่าเซลล์ก็มีความซ้ำซ้อนอยู่ ท่านนายกจะต้องดำเนินการประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ ขอบคุณครับ 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ ท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565      78 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องการรื้อถอนนายกจะดำเนินการประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝากผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการจดบันทึกและไป
ขอดำเนินการกับนายกด้วย เรื่องของไฟกิ่งของให้เป็นภาพรวมของตำบลจัดทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมอีกครั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่อไปครับ ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ 3 เรื่องของขยายไฟฟ้า
เข้าไปยังหมู่บ้านที่ทุ่งนา อยากทราบว่าได้ดำเนินการขอสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นหรือไม่ หากไม่ได้ดำเนินการขอสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนที่กองช่างเวลาเกิดเหตุหรือเกิดปัญหา
ตามมา อยากให้ท่านพิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนแล้วหรือไม่          
พอดำเนินการไม่ถูกต้องจะมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นรับผิดชอบคงผิดระเบียบ หากเกิดการ
ตรวจสอบนำงบประมาณไปใช้ไม่ถูกต้องก็จะต้องโดยตรวจสอบอีก จึงอยากจะสอบถามว่าหมู่ 3 ที่ก ล่าวมา
ได้รับการอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หรือไม่ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการใดเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น แล้วพอเกิดปัญหาตามมาจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                      
ร่วมรับผิดชอบด้วยคงไม่เหมาะสมนะครับ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 เรื่องของพื้นที่หมู่บ้านในซอยทุ่งนาขอ
อนุญาตไม่ข้องเกี่ยวนะครับ เพราะเป็นเรื่องของผู้นำหมู่บ้านในการขยายเขตพ้ืนที่ให้กับประชาชน แต่ที่กระผม
เกิดข้อข้องใจอยากจะสอบถามคือ ไฟกิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้ใช้งานโดยไม่คิดเงินจะมีอยู่ทุก
ซอยและจะต้องมีไฟกิ่งที่สว่าง แต่กรมไฟฟ้าได้ดำเนินการตัดแต่งกระแสไฟฟ้าจากสายไฟขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้ไปใช้งานร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมไฟฟ้าและอยากให้ช่วยจัดซื้อในเรื่องของเครื่อง
เปิดปิดไฟ กระผมจึงอยากจะถามว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะดำเนินการช่วยจัดซื้อให้หรือไม่ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอฝากให้ผู้อำนวยกองช่างไปดำเนินการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที ่กรมไฟฟ้าให้แล้วเสร็จด้วยนะครับ ขออนุญาตตอบประเด็นเรื ่องของสมาชิกสภา หมู ่ที ่ 14            
เรื่องของการรับเสด็จ นายกจะได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในวันจันทร์กับผู้อำนวยการกองช่างอีกครั้ง 
เพราะคงจะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณลงไปช่วยเหลือในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจะต้องมีการ
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ปรับเปลี่ยนอาคารสำหรับรับเสร็จด้วย ถนนทั้งสองข้างถนนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อีกมากมาย 
เพราะฉะนั้นนายกจะดำเนินการลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื ่องของการรับเสร็จ    
อาคารศูนย์วัฒนธรรมบ้านนอแล จากที่กระผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ทหารได้พักอาศัยอยู่ ณ ตรงนั้น  
หากจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์คงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากในการปรับปรุงนะครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประเด็นเรื่องการรับเสร็จขอมอบหมายให้ท่านนายก คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองช่าง ได้ไปปรึกษากับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ครับ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ตอบข้อสอบถามเพ่ิมเติมครับ 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบประเด็นเรื่องของสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
เรื่องการของใช้น้ำเติมรถดับเพลิงจากพื้นที่ส่วนบุคคล จะดำเนินการออกใบขอความอนุเคราะห์ใช้น้ำให้กับ
เจ้าของพื้นที่ต่อไปครับ สำหรับเรื่องของรถแบคโฮ หมู่ที่ 6 เรื่องของคอสะพานนายกขอตรวจสอบก่อนว่า
สามารถที่จะจัดจ้างรถจากภายนอกให้มาดำเนินการได้หรือไม่  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับรถแบคโฮเทศบาลตำบลสันทรายมีรถ
เพื่อใช้งานอยู่ หากทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปน่าจะไปรับความอนุเคราะห์กลับมานะครับ เรียนเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตอบข้อสอบถามเพ่ิมเติมครับ 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รับทราบในการจัดทำหนังสือเพื ่อขอรับความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลสันทราย  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์ สุกิน , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
สวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบประเด็นของสมาชิกหมู่ที่ 14 
เรื่องการของสนับสนุนรถ JCB ในการดำเนินการปรับพ้ืนที่ที่ดินสไลด์ ตอนนี้รถ JCB อยู่ระหว่างการดำเนินการ
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ซ่อมแซมอยู่นะครับ อาจจะดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ก่อนนะครับ หากให้บุคคล
ที่มีความชำนาญในหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะรวดเร็วขึ้น เรื่องของขยะอย่าพึ่งให้ชาวบ้านดำเนินการเผานะครับ  
หากสามารถนำรถข้ึนไปได้จะทำการขุดและฝังกลบให้ทันทีครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต่อไปขออนุญาตตอบประเด็นเรื่องของสมาชิกสภา  
หมู่ที่ 4 เรื่องของอุบัติเหตุ สาเหตุเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากเข้าไปและเกิดความคึกคะนองใน
การขับขี ่เพราะอาการมึนเมาจึงทำให้ขี่รถเร็วขึ้น ขอรับไปเพ่ือดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตเพิ่มเติมไม่ใช่แค่บริเวณหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะครับ แต่การรักษาความปลอดภัยควรได้รับความ
ปลอดภัยตลอดทั้งเส้นทางของตำบลม่อนปิ่นนะครับ เพราะการเกิดเหตุส่วนมากมาจากวัยรุ่นมากกว่า กระผม
จึงอยากเสนอให้กับทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน ช่วยกันสำรวจและหาวิธีการป้องกันการแก้ไขปัญหาการขับขี่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ 
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร  สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย                   
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ส่วนมากพื้นที่บ้านเด่นชัยการเกิดเหตุจะ
เป็นการขับข้ึนไปทางด้านบน ขึ้นไปทางบ้านเวียงหวายมากกว่าการจะขับลงมาครับ ในความคิดเห็นของกระผม
จะต้องดำเนินการติดตั้งไฟกระพริบอาจจะมีการชะลอสำหรับบางคน คนจำนวนมากหากเห็นไฟกระพริบจะต้อง
ชะลอเพื่อตรวจสอบดูว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้น จึงมีแนวทางเสนอให้มีไฟกระพริบหลากหลายจุดนะครับ 
เพ่ือให้เป็นจุดสังเกตในการขับขี่และเพ่ือให้เกิดการชะลอขึ้นครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายกอยากให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการ
กองช่าง มาร่วมประชุมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแต่ละหมู่บ้านและลงพื้นที่สำหรับสำรวจการ
แก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ นายกจะทำการนัดทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องมาประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งนะครับ        
ขออนุญาตตอบประเด็นเรื่องของสมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง กระผมเห็นด้วยในการที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ครับ 
เรื่องของโคกหนองนาโมเดลกระผมจะนำไปปรึกษากับหน่วยงานอื่นที่หลากหลายภาคส่วนในการที่จะนำมา
ปรับใช้ เพราะมีหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องการพัฒนาเรื่องเกษตรกรกระผมจะนำไปปรึกษาหารือก่อน 
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ขอรับไปเพื่อหาวิธีการดำเนินการครับ ขออนุญาตตอบประเด็นเรื่องของสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 เรื่องของเมรุมาศ 
ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมได้เข้าร่วมการประชุมกับกรมป่าไม้เรื่องของ
เมรุมาศของบ้านลาน ทางผู้อำนวยการกองช่างงได้ส่งเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ใน
พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติหรือไม่ ได้รับคำต้นเบื้องต้นว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
และไม่ได้อยู่ในความอำนาจการพิจารณาของอุทยานแห่งชาติ หากเป็นไปได้ขอให้ทำการปรับปรุงสถานที่เดิม    
ได้หรือไม่ กระผมจึงนำมาปรึกษากับทางคณะผู้บริหารในเมื่อมันติดขัดเรื่องของข้อกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
เสนอแนะให้เป็นการปรับปรุงสถานที่เดิม ไม่ใช้การขอสร้างสถานที่ใหม่ กระผมจึงอยากนำมาปรึกษาหารือกับ
ท่านสมาชิกว่าหากเป็นการขอปรับปรุงซ่อมแซมจะได้หรือไม่ ซึ่งหากจะดำเนินการสร้างใหม่จะติดในเรื่องของ
ข้อกฎหมาย จึงอยากจะฝากให้กับสมาชิกนำไปพิจารณานำไปปรึกษากับชาวบ้านว่าเห็นควรเป็นเช่นไร        
ขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

  นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
อินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทำไมถึง
ขอดำเนินการได้ พอครั้งนี้เกิดเหตุประการใดทำไมถึงทำไม่ได้ครับ ขออนุญาตทราบเหตุผลครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 

  นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
นภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบของบ้านลานหนองบัวคำ จากที่ได้ดำเนินการลงสำรวจ
พ้ืนที่ก่อนการที่จะดำเนินการจัดทำโครงการ ส่วนของกระผมจะต้องรีบดำเนินการจัดทำเรื่องของแบบแปลนตัว
อาคาร และจะต้องเร่งดำเนินการจ้างออกแบบ ส่วนของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กระผมได้ประสานไปแล้ว เบื้อนต้น
เจ้าหน้าที่ขอแบบแปลนที่มีรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยถึงจะดำเนินการอนุมัติให้ ส่วนของบ้านลานสำหรับ
งบประมาณมีเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับเมรุมาศบ้านห้วยจะนุ จะมีวิธีการดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้
บรรยายไปเมื่อสักครู่ ขั ้นตอนคือต้องจัดเตรียมเอกสารแบบแปลนให้ครบจึงจะขออนุญาตตามมาตรา 13         
จะท่ีได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาและจะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ด้วย ขอบคุณครับ 
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นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV ในเมื่ออยู่ใน
ข้อบัญญัติแล้วก็รอการดำเนินการได้เลยนะครับ  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน               
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตอนนี้ได้เสนอข้อมูลไปยังอนุกรรมการจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการอนุญาต จากการสอบถามหารือกับหัวหน้าสำนักปลัดได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ และจะได้ดำเนินการในขั้นตอนอื่นตอนไป ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนาย             
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องการเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการประชุมขอรับ
เรื่องไปปฏิบัติสำหรับการประชุมครั้งต่อไปครับ ต่อไปเรื่องของเตาเผาขยะหมู่ที่ 8 นายกจะเร่งดำเนินการให้
สำเร็จเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับหมู่บ้านอ่ืนจะได้ดำเนินการตามได้ จะให้เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะของ
ตำบลม่อนปิ่น ต่อมาเรื่องของการขุดลอกลำน้ำแม่วมาวหมู่ที่ 8 หากทำการจัดจ้างรถแบคโฮได้จริงก็จะรีดเร่ง
ดำเนินการให้และจะประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ครับ โครงการเรื่องของกล่องเกเบี้ยน       
หมู่ที่ 8 นายกจะประสานนำเรื่องเข้าเสนอการประชุมประชาคมกับอำเภอให้ เพราะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้าง
สูงในการดดำเนินการจัดทำ เพราะฉะนั้นจะนำเข้าแผนของอำเภอเพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก ต่อไปเรื่อง
ของการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพราะโรงจอดรถต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นมีไม่เพียงพอ และพื้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็มีการคับแคบขึ้นเรื ่อย ๆ              
นายกได้ทำการประสานปรึกษากับหน่อยงานต่าง ๆ ได้ข้อตกลงว่าสามารถจัดซื้อได้ แต่ต้องระบุว่าพื้นที่ดินนี้           
มีรายละเอียดการก่อสร้างอาคารเช่นไร ใช้พื้นที่ดินนี้เพื่ออะไร จะต้องดำเนินการใส่รายละเอียดอาคารสำหรับ
การจัดซื้อเข้าไปด้วยเพื่อให้เห็นประโยชน์ในการใช้งานในพื้นที่ และจะต้องทำการเสนอว่าใช้งานในด้านใดบ้าง 
นายกจึงฝากให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันช่วยพัฒนาตำบลม่อนปิ่นไป
ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลม่อนปิ่นให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไป นายกจะนำเข้าสภาท้องถิ่นอีก
ครั้งหลังจากท่ีได้ดำเนินการสืบราคาสำเร็จ นายกขอชี้แจงและตอบข้อสอบถามเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
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  นายเอกภาค จ ันทรา , รองประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม ่อนปิ่น                           
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว                 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   

 นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ่ นผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน และผู ้เข ้าร ่วมการประชุมทุกคน ดิฉ ันนาง                       
สุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 เรื่องของหอถังสูงน้ำประปาของบ้าน
หัวนาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และเจ้าของพื้นที่ได้กลับมาอยู่ยังภูมิลำเนาเดิมเพื่อที่จะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้น         
แต่กลัวหอถังสูงจะล้มลงมายังพื้นที่ที่จะดำเนินการสร้างบ้านของตน จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบทำการรื้อถอนให้ชาวบ้านได้ดำเนินการสร้างบ้านด้วยนะคะ ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่ดำเนินการ
ก่อสร้างให้มารื้อถอนด้วย ขอบคุณค่ะ 

 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ขออนุญาตเพ่ิมเติมหากเป็นไปได้ท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
ท่านต้องไปขอมติที่หมู่บ้านว่าต้องการทำการรื้อถอน จึงทำการเสนอเอกสารการขอรื้อถอนเข้ามายังท่านนายก 
เพราะว่าหากมีการรื้อถอนก่อนและหากเป็นของหน่วยงานอื่นจะทำให้เกิดปัญหาตามมานะครับ แต่หากมี
หนังสือการยินยอมว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมีมติที่ประชุมประชาคมที่เหลือก็ให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นดำเนินการรื้อถอดได้แล้วครับ สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น       
ในวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้
ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 
ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม   -           18.00 น. 
 
 
 
 
 
 

(นายพิจิตร บัวผัน) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                     

       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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เมื่อวันที่                                   
 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ      (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                   (นายสุทธิพร สุภา)                                 (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)    
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 3    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                 (นางสุกญัญา มะลิแก้ว) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 

 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 
ประจำปี 2565 วันที่ 11 เดอืนกุมภาพันธ์ 2565 

 
เมื่อวันที่             เห็นว่าถูกต้อง 

                                                   
       

     (ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐพล รินแก้ว) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 


